

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

หนังสือครบรอบ 13 ปี อ.ส.ม.ท.

สุรพงษ์ ชัยนาม "อันโตนิโย กรัมซี้ กับทฤษฎีว่าด้วยการครองความเป็นใหญ่" ภาจารย์สาร
8 (ธันวาคม 2524)

สายทิพย์ สุคติพันธ์ "ธุรกิจและการเมืองของระบบวิทยุกระจายเสียงไทย" โครงการ
กระแสข่าวสารเสรีและการพัฒนา. สื่อมวลชนในสังคมไทย สถานภาพ
และแนวโน้มในทศวรรษ 1990. เอกสารประกอบการสัมมนาของโครงการ
กระแสข่าวสารเสรีและการพัฒนา, 2534

เสถียร เขยประทับ. การสื่อสารและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยา
การพิมพ์, 2518

บุญเลิศ สุภติลภ "สื่อมวลชน:พลังแฝงในการพัฒนาการเมืองที่ถูกสืม วารสาร
ธรรมศาสตร์ 8,2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2521)

วิสุทธิ โพธิ์แทน ผู้ปกครองที่พึงประสงค์ (ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 2524)

ทินพันธ์ นาคะตะ "ความชอบธรรมในการปกครอง: ปัญหาและความหวังของไทย"
วารสารธรรมศาสตร์ 5,2 (ตุลาคม 2518 - มกราคม 2519)

ศิริชัย ศิริกายะ, กาญจนา แก้วเทพ. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, ประทุม ฤกษ์กลาง, ธารินทร์ รอดสน, กาญจนา แก้วเทพ.
 ปรัชญาการสื่อสารระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร และสื่อสารมวลชน

ภาษาอังกฤษ

Jessop, B. The Capitalist State. New York: New York University Press, 1982

Carnoy, M. The State and Political Theory. Princeton: Princeton University Press, 1984

Pye, Lucian W. [ed.] Communication and Political Development. Princeton: Princeton University Press, 1963

Bernard C. Cohen, The Press and Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press, 1963

Sternberger, Dolf. "Legitimacy" International Encyclopedia of The Social Science., 1968

สัมภาษณ์

นายดุสิต ศิริวรรณ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ดร. สมศักดิ์ ชูโต อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายถาวร นาคบุตร หัวหน้าฝ่ายข่าวโทรทัศน์ อ.ส.ม.ท.

นางดวงใจ มหารักษ์กะ อดีตหัวหน้าแผนกข่าวการเมือง ฝ่ายข่าวโทรทัศน์ สำนักข่าวไทย
อ.ส.ม.ท.

น.ส.เยาวลักษณ์ เชิญขวัญแก้ว อดีตหัวหน้าแผนกข่าวการเมือง ฝ่ายหนังสือข่าวและข่าว
วิทยุ สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

นายอนุวัตร ชินพิริยะ หัวหน้าแผนกข่าวภูมิภาค ฝ่ายข่าวโทรทัศน์ สำนักข่าวไทย
อ.ส.ม.ท.

ภาคผนวก

รายงานข่าวประจำวัน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
๑๒-๐๕๓๒-๐๑๓๘

ข่าวในประเทศ หน้า ๓๓
รอบค่ำ

ร.ม.ต.เฉลิม โต้"เฉลิมพันธ์" ยืนยันยังเลอะเทอะ



ทำเนียบรัฐบาล ๑๔ ก.พ. - ร.ม.ต.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์บ่ายวันนี้ว่า ขอขอบคุณ"นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์" ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตน และ อ.ส.ม.ท. ซึ่งเป็นฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล. ตนอ่านคำสัมภาษณ์ของ นายเฉลิมพันธ์ แล้ว ขอยืนยันในความเลอะเทอะและไม่เข้าท่าของท่านเหมือนเดิม และเห็นว่า ท่านพยายามจะบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจไขว้เขวเกี่ยวกับเรื่องของตนเองและ อ.ส.ม.ท.

ร.ม.ต.เฉลิม กล่าวว่าการที่นายเฉลิมพันธ์ บอกว่านายทอง ศิริประชาพงษ์ ลงสมัครที่ชลบุรี ในนามพรรคมวลชนนั้น ตนไม่คาดคิดว่าคนระดับหัวหน้าพรรคการเมืองจะแสดงความไม่เข้าท่าออกมาให้เห็น นายทอง ลงสมัครที่ชลบุรี ในนามพรรคกิจสังคม ตนจึงขอฝากบอก หัวหน้าพรรคประชาชนได้ทราบเพื่อเอาบุญ เพื่อจะได้ไม่แสดงความเขยที่อื่นให้อายเขา นายทองไม่ใช่สมาชิกของพรรคมวลชน

ส่วนในประเด็นที่นายเฉลิมพันธ์ กล่าวว่า บริษัทคิม่าเป็นบริษัทที่มาตรฐาน และนายเฉลิมพันธ์เชื่อถือนั้น คน อ.ส.ม.ท. เขาไม่เชื่อ เพราะบริษัทนี้เดิมได้ ๑๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จาก อ.ส.ม.ท. แต่ไม่ได้มีมาตรฐานมาแสดงให้เห็นว่าการวิจัยทำโดยถูกต้อง อ.ส.ม.ท. จึงได้ตัดเงินดังกล่าว เมื่อบริษัทคิม่าไม่ได้เงินจาก อ.ส.ม.ท.ก็ไปสำรวจว่าคนดูช่อง ๙ น้อยลง พอได้เงินจาก อ.ส.ม.ท.คนดูก็พุ่งพรวด แต่พอไม่ได้เงิน คนดูก็ลดลงทันที

ร.ม.ต.เฉลิม ยืนยันว่า ถ้านายเฉลิมพันธ์พูดถึงตนเป็นการส่วนตัวนั้น ตนยอมรับได้ เพราะนายเฉลิมพันธ์เป็นพรรคฝ่ายค้าน แต่การเป็นพรรคฝ่ายค้านนั้นจะต้องทำอะไรให้เข้าท่า ไม่ใช่หันรีหันขวางเหมือนรอโคชสัง แต่พอผู้สื่อข่าวถามก็ตอบไม่ถูก นายเฉลิมพันธ์ เล่นการเมืองแบบไม่มีข้อมูล อยากจะทำอะไรก็ทำ แต่ตนนั้นเป็นรัฐมนตรีที่มาทางเดียวกัน ที่มาจากการเลือกตั้ง ตนจึงเจ็บแสบไม่ได้ โดยเฉพาะที่นายเฉลิมพันธ์ว่า อ.ส.ม.ท.จะเจ๊ง ที่วีช่อง ๙ ไม่มีคนดู หากโฆษณาไม่ได้นั้น อ.ส.ม.ท. เป็นสถาบันของรัฐบาลที่มีคุณภาพ และจะต้องอยู่ตลอดไป ตนเองนั้น เมื่อมารับผิดชอบแล้วก็อาจจะไม่อยู่ แต่ อ.ส.ม.ท. จะต้องอยู่ตลอดไป การสำรวจของบริษัทคิม่า ไม่มีมูลความจริง ขอให้ไปสอบถามจากเลขาธิการสสดีแห่งชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทคิม่าทำการสำรวจเฉพาะในกรุงเทพฯ เพียงแค่ ๕๐๐ ตัวอย่าง และใช้เครื่องมือเก่า เฉพาะโทรทัศน์แบบใช้มือบิดหมุน เปลี่ยนช่องที่จะตรวจสอบได้ แต่ขณะนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปมาก ส่วนใหญ่ใช้รีโมทคอนโทรล ข้อมูลของคิม่า จึงใช้ไม่ได้ตามหลักวิชาการสสดี

ร.ม.ต.เฉลิม กล่าวว่าการที่นายเฉลิมพันธ์ กล่าวว่าจะไม่พูดถึงตนนั้น เป็นเรื่องของนายเฉลิมพันธ์ แต่ตนนั้นจะไม่หยุดพูด จะพูดถึงนายเฉลิมพันธ์ต่อไปเป็นระยะ ๆ ส่วนการที่นายเฉลิมพันธ์ จะให้ ป.ป.ป.ดูรื้อก็ตนเลิกสอต่อกับบริษัทแปซิฟิกา นั้น ถ้านายเฉลิมพันธ์ รักบ้านเมืองจริง ก็อย่าไปร้อง ป.ป.ป.เลย ขอให้ไปแจ้งตำรวจเพื่อเอาตนเองเข้าคุก หากตนทำผิด เพราะร้อง ป.ป.ป.จะเข้าไป

/ ร.ม.ต.เฉลิม

รายงานข่าวประจำวัน

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒

๑๖๑๐๒๓๒-๐๑๓๔

ข่าวในประเทศ หน้า ๓๔

รอบค่ำ

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวต่อไปว่า นายเฉลิมพันธ์ จะต้องเอาเลย ปล่อยไว้ไม่ได้ ย่อมขอให้สภาเปิด พร้อมกับยืนยันว่าการที่นายเฉลิมพันธ์จะไม่พูดถึงตนนั้นก็ เป็น เรื่องของท่าน แต่ตนจะพูดถึงนายเฉลิมพันธ์ ตลอดไป และจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมด้วย

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวอีกว่า มีนักการเมืองฝ่ายค้านคนหนึ่งทำธุรกิจและนำเข้า ถาดคัททรีพญา ไก่ดำโฉบหาศาล แต่เสียค้ายาธิ จึงใช้วิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี อ้างว่า เอกสารหาย โดยมีคนร่วมมือ และใช้ช่องว่างของกฎหมาย เพื่อให้มีการประเมินภาษีเพียงแค่ ร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๓๐ โดยบริษัทนี้ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานของกรมสรรพากร ในปี ๒๕๒๕ แต่พอ ในปี ๒๕๓๐ ก็ปรับใช้สรรพากรพื้นที่เขต ๕ เข้าไปตรวจสอบ ทั้ง ๆ ที่น่าจะเป็นหน่วยงานของ กรมสรรพากรเข้าไปตรวจสอบ ตนเป็นพรรคการเมืองเล็ก ๆ และกำลังจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งตนก็ยินดีและขอท้าทายให้เร่งดำเนินการ ตนจะได้มีโอกาสไปตอบในสภา แต่วิธีการเลี่ยงภาษี เช่นนี้ ตนก็จะดำเนินการเช่นกัน เพราะตนก็รักบ้าน เมืองเหมือนกัน ในเบื้องต้นตนจะทำหนังสือถึง นายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพรุ่งนี้ ในฐานะหัวหน้าพรรคมวลชน เพื่อให้สอบสวนบริษัทดังกล่าว หลังจากนั้นจะใช้หน่วยเฉพาะกิจเข้าดำเนินการ

"ผมเลิกกับนายเฉลิมพันธ์ไม่ได้เสียแล้ว ผมต้องทำงานของผมต่อ" ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว และว่ามีนักการเมืองฝ่ายค้านอีกคนกำลังยึดติด เพราะทำธุรกิจกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ซึ่งก่อนนี้เคยทำได้สนุก และมีคนเกือบล. เมื่อตนควบคุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ได้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การกู้เงินต่าง ๆ จะต้องเป็นหลักฐาน จึงทำให้ นักการเมืองฝ่ายค้านคนนั้น ยึดติด และได้กล่าวว่า มีข้อมูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เมื่อมีแล้วเก็บไว้ทำไมก็ขอให้ดำเนินการ

ร.ต.อ.เฉลิม ยังกล่าวถึงการที่นายเฉลิมพันธ์เล่นการเมืองโดยใช้ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริง แม้แต่นายทอง ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคโตก็ไม่รู้ ตนจึงจะ เชื่อถือ นายเฉลิมพันธ์ลำบากเสียแล้ว ตนเชื่อว่าเรื่องนี้ นายสมิทธ สุนทรเวช และ พ.อ.อาทิตย์ กำลังเอก คงไม่รู้เรื่องด้วย แฉ่นวยเฉลิมพันธ์ มาอ้างว่าเป็นมติของพรรคฝ่ายค้าน ตนไม่ได้ท้าทาย แต่ถ้าจะเปิดอภิปรายก็ขอให้อภิปรายคนเดียว ๆ คนเดียว ตนจะได้ขอให้มีการถ่ายทอดออกอากาศ ทางวิทยุ จะได้มีอะไรสนุก ตนไม่มีอะไรวิตกทุกข์ร้อน

"ต่อไปพรรคฝ่ายค้านจะต้องถูกรัฐบาลตรวจสอบบ้าง เราเล่นการเมืองกันแบบ ยุคใหม่แล้ว" ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว และว่าตนไม่อาจที่จะ เปิด เผยชื่อ ของนักการเมืองฝ่ายค้านบางคน ที่ตนกล่าวได้ แต่ตนกล่าว ไปเท่านี้ก็คงจะกลุ้มใจกันแล้ว

สำหรับนักการเมืองคนอื่นที่หากินกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ นั้น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวไว้ว่า ตนได้ไปพบนักการเมืองคนนี้ เลี้ยงอาหารอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง จึงขอให้เตรียมตัว รับจากตนก็แล้วกัน

/ ร.ต.อ.เฉลิม

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

รายงานข่าวประจำวัน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
๑๒-๐๒๓๕-๐๑๓๔

ข่าวในประเทศ หน้า ๓๔
รอบค่ำ

ร.ต.อ.เฉลิม ชีว่า ที่พูดกันที่โรงแรมเพชรศิเคนท์ เป็นของปลอมทั้งนั้น
วันที่พูดกันที่ท่าเทียบเรือราชดำเนินของจริง คนเล่นการเมืองเบนถึงลูกถึงคน และในวันนี้
เวลา ๑๕.๐๐ น. ผมได้เชิญว่าการการรถไฟฯ ฝ่ายผลิตฯ ให้มาชี้แจง จากกรณีที่พรรคฝ่ายค้าน
ได้กล่าวหาผมว่าได้ใช้อำนาจก้าวก่ายกับการรถไฟฯ ฝ่ายผลิตฯ

"คนบางคนบอกว่ารักบ้านเมือง ต้องการดูแลผลประโยชน์ให้บ้านเมือง
แต่พอทำมาหากินได้ กลับเสียงภาษี อย่างนี้เรียกว่าคนอย่างไร อย่างนี้เรียกว่าเข้าข่ายแอลคาโบ"
ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องการรถไฟฯ ฝ่ายผลิตฯ นั้น เป็นเรื่องอะไร ร.ต.อ.เฉลิม
กล่าวว่า เป็นเรื่องการประมูล เมื่อคนเข้าไปดูแลใกล้ชิดก็ไปกระทบกระเทือนเขา ข้อมูลที่ตนมี
มากมายเตรียมจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถ้าหากพบว่ามีหลักฐานจะแจ้งความ
จับดำเนินคดี.

ร.ต.อ.เฉลิม กลับมาพูดถึงเรื่องคนดูช่อง ๕ ที่บริษัทมีมาบอกว่าคนดูน้อยลงนั้น
เป็นเรื่องที่สวนทางกับความจริง เพราะ อ.ส.ม.ท. ได้ขยายเครือข่ายออกไปมากขึ้น คนจะต้องดูมากขึ้น
แต่หลังจากสามทุ่มไปแล้วคนมักจะ เปลี่ยนช่องไปดูละคร ถัดขึ้นขอเวลาให้คนจัดการกับบริษัทแปซิฟิกา
ให้เรียบร้อย ก็จะมีการปรับปรุงรายการข่าวให้เหมาะสมต่อไป และให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำรวจความนิยมและจำนวนผู้ดู เพื่อปรับปรุงต่อไป แต่เท่าที่ทราบในช่วงสามทุ่มคนจะเปลี่ยนไป
ดูละคร พอละครโฆษณาาก็กลับมาดูช่อง ๕ ช่วงหลังสามทุ่ม จำนวนผู้ดูก็อาจจะตกลงบ้าง ซึ่งเรื่องนี้
อ.ส.ม.ท.ก็ทราบแล้ว พร้อมจะปรับปรุงตลอดเวลา ขอให้เจรจากับทางบริษัทแปซิฟิกา ให้เรียบร้อย
เสียก่อน โดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับเรื่องการทำข่าวของ อ.ส.ม.ท.นั้น ได้เจรจากับ
ผู้แทนบริษัทแปซิฟิกา ไปแล้วครึ่งหนึ่ง และนัดอีกครึ่งในช่วงปลายเดือนนี้

ส่วนที่ว่า ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล จะขอ ๓๐๐ ล้านบาทนั้น ร.ต.อ.เฉลิม
กล่าวว่า ตนก็อ่านมาจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งเรื่องค่าเสียหายทั้งหลายก็ให้บริษัทแปซิฟิกา เรียกเรื่องมา
และ อ.ส.ม.ท. จะพิจารณาว่าบริษัทแปซิฟิกา เสียหายอย่างไร โดยคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท.
จะเป็นผู้พิจารณา

ส่วนที่มีข่าวว่า จะไม่มีการเก็บโฆษณาในช่วงข่าวนั้น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า
ผมไม่ได้พูด แต่คนพูดว่าในช่วงดึกทอตกึกหา และมีโฆษณาอื่นในขณะนั้นก็หากำเงินไปอย่างสนุกนั้น
ผมดูได้ถือว่ามา คนจึงคิดจะทำรายได้เพิ่ม เพื่อจะได้มาชดเชยไม่ให้มีโฆษณาในช่วงที่หากำดังสนุก
และมีการโฆษณาช่วงที่มีการพักการแข่งขันเท่านั้น และหารายได้อื่น ๆ เพื่อในช่วงเวลาข่าวจะได้
ไม่มีโฆษณา เป็นการคืนให้กับประชาชน อันเป็นแนวคิดของผม ซึ่งคงจะต้องใช้เวลาบ้าง.

รายงานข่าวประจำวัน
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๒
๑๒-๐๙๓๒-๐๗๖๖

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๒๐
รอบคำ

ผอ.อ.ส.ม.ท.ชี้แจงกรณี "เบรก" ข่าว "จำลอง"

อ.ส.ม.ท. ๑๙ ก.ย. - ผอ.อ.ส.ม.ท. ยืนยันนโยบายเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง และเป็นธรรมแก่คู่แข่งในทุกกลุ่มในการเลือกตั้ง ปฏิเสธไม่ได้ "เบรก" ข่าวที่เกี่ยวกับการบริหาร ตามที่หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งได้เสนอข่าวว่า อ.ส.ม.ท. ออกคำสั่งใหม่ ๕ ข้อหลัก ห้ามเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ว่าราชการ กทม. และได้สัมภาษณ์ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ผู้ว่า กทม. กับ น.พ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังธรรม ซึ่งมีท่าทีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว นายราชันย์ ยูเช็ม ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ได้ชี้แจงว่า คำสั่งดังกล่าวซึ่งเน้น บันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักข่าวไทย เพื่อเป็นนโยบายปฏิบัติสำหรับฝ่ายข่าวโทรทัศน์ กับฝ่ายหนังสือพิมพ์และข่าววิทยุ มิได้เป็นหนังสือเวียนถึงพนักงาน อ.ส.ม.ท. อย่างที่หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นลงข่าว เป็นวิธีปฏิบัติ ด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบในวิชาชีพของสื่อมวลชน ซึ่งกระทำกันทั่วไปในประเทศที่เจริญแล้ว และยังเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายที่ห้ามข้าราชการหรือพนักงานของรัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการให้ผู้อื่นได้โดยแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใด ซึ่งการฝ่าฝืนถือเป็นความผิดด้วย

ผอ.อ.ส.ม.ท.ชี้แจงว่า โดยเฉพาะขณะนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในหลายเขต และใกล้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. สมาชิกสภา กทม. และสมาชิกสภาเขตชุดใหม่ แต่ละพรรคย่อมมีวิธีการที่จะหาคะแนนนิยมให้แก่พรรคหรือกลุ่มผู้สมัครของตน สื่อมวลชนจึงต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย บันทึกดังกล่าวนั้นจึงกำหนดให้เสนอข่าวของพรรคหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งในวันเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยความยาวที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด เพราะหากเสนอข่าวพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียว ก็จะเป็นประโยชน์แก่พรรคนั้นไปโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม ผอ.อ.ส.ม.ท. ยืนยันว่า นโยบายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ การเสนอข่าว การบริหารงานของ กทม. ที่จะไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ในข้อมูลวันตามบันทึกดังกล่าว ดังจะเห็นว่าหนังสือข่าวรอบเช้า ประจำวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๒ ของสำนักข่าวไทยก็มีข่าวการให้สัมภาษณ์ของผู้ว่า กทม. เกี่ยวกับการเสนอตั้งปลัด กทม. อยู่ด้วย

เกี่ยวกับคำสั่งของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังธรรมนั้น นายราชันย์ ยูเช็ม กล่าวไว้ว่า ไม่ทราบว่ทั้งสองทำผิดที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกนโยบายดังกล่าวหรือไม่ก่อนที่จะให้คำตอบทั้งที่เป็นข่าว ส่วนที่ น.พ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังธรรมถามว่า คำสั่งนี้ครอบคลุมถึงหัวหน้าพรรคอื่น ๆ โดยเฉพาะพรรคมวลชนหรือไม่ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ยืนยันว่า ถ้าพรรคมวลชนส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ต้องอยู่ในขอบเขตเดียวกัน แต่ถ้าเป็นข่าวก้าวการปฏิบัติราชการตามปกติของหัวหน้าพรรคมวลชนในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่มีผลต่อการเลือกตั้งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.ชี้แจงด้วยว่า แนวปฏิบัตินี้เป็นไปตามนโยบายของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ อ.ส.ม.ท. ที่ต้องการให้ อ.ส.ม.ท. เป็นเวทีเปิดเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยให้ความเสมอภาคแก่ทุกพรรคการเมือง ไม่ว่าจะ เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ทั้งเช่นที่ได้เปิดโอกาสให้ ส.ส.ทุกพรรค แสดงความคิดเห็น และเชิญหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านแสดงทรรศนะ เมื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองมาแล้ว และยังปฏิบัติอยู่ด้วย. ๓๐๐ พ.๕

รายงานข่าวประจำวัน
วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๒
๑๖-๑๐๓๒-๐๔๓๗

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๑๒
รอบค่ำ

จัดรายการ "มีท เดอะ เพรส" เชิญผู้ว่า กทม.ทางช่อง ๓ และ ๔



ท่าเทียบฯ ๖ ต.ก.- ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงบ่ายวันนี้ว่า ตนจะจัดรายการ "มีท เดอะ เพรส" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และช่อง ๔ ขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และคณะ ในทุกสังกัดพรรคการเมือง รวมทั้ง ผู้สมัครอิสระอย่างเท่าเทียมกัน โดยการถ่ายทอดสดเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวได้มีการซักถามคำถามกัน สด ๆ ไม่มีการตัดต่อ ไม่มีโฆษณา ทั้งนี้ จะให้เวลาทีมละหนึ่งชั่วโมง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่่า ตนได้เรียนเรื่องนี้ให้ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ทราบแล้ว ซึ่งท่านให้การสนับสนุน และตนได้สั่งการให้ อ.ส.ม.ท. เตรียมการในเรื่องนี้แล้ว โดยมั่นใจว่า รายการนี้จะเป็นเครื่องมือให้ประชาชนตัดสินใจได้ว่า จะเลือกพรรคการเมืองใด ตนต้องการให้ข่าว กทม. ได้เห็นภูมิปัญญาของผู้สมัครในแต่ละพรรค ถ้าพรรคไหนตอบไม่ได้ก็แย่ และถ้าพรรคไหนตอบดีแต่ไม่ทำก็แย่เช่นกัน

สำหรับการดำเนินการนั้น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า จะเป็นภายหลังจากที่ผู้สมัครต่าง ๆ ได้รับหมายเลขเรียบร้อยแล้ว โดยจะเชิญทุกพรรคมาเจรจากันว่าวิธีการนั้นจะเอาอย่างไร ในส่วนของตน อยากให้มีการจัด "มีท เดอะ เพรส" ก่อนวันเลือกตั้งประมาณ ๗-๑๔ วัน เพื่อให้คนตัดสินใจได้ ในช่วงที่ไม่กระชั้นชิดจนเกินไป ซึ่งควรจัดในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เพราะเป็นช่วงที่ประชาชนอยู่บ้าน ใจของตนอยากให้มีการจัดในวันเดียวกันด้วย โดยจับสลากว่าใครจะออกก่อนหลัง เพื่อความยุติธรรม

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวต่อไปว่า ทั้งไทยทีวีสีช่อง ๓ ช่อง ๔ และสถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. จะทำการประชาสัมพันธ์กำหนดการปราศรัยของแต่ละพรรคการเมืองในแต่ละวัน โดยเฉพาะ การปราศรัยใหญ่ครั้งแรกของแต่ละพรรค ช่อง ๓ และช่อง ๔ จะออกอากาศให้ ๑๕ นาที เป็นลักษณะ ของข่าวอ่าน ซึ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเท่าเทียมกันหมดทุกพรรคการเมือง

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวอีกว่า ที่ตนต้องออกมาแถลงในเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกัน ข้อครหาที่ว่า ตนใช้ อ.ส.ม.ท. เอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น

ร.ต.อ.เฉลิม ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคมาเชวม เปิดเผยถึงตัวผู้สมัครรองผู้ว่าราชการ กทม. ฝ่ายการโยธา ของพรรคด้วยว่า ได้แก่ นายวรุณ ฤๅชะวาฬ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ การโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อายุ ๒๕ ปี ซึ่งก่อนหน้านี้เปิดเผยตัวผู้ที่จะลงสมัครผู้ว่าราชการ กทม.ไปแล้วคือ นายนิยม ปุราคำ เชาธิการสถิติแห่งชาติ และรองผู้ว่าราชการ กทม.ฝ่ายบริหาร คือ ว่าที่เรือตรีบุญสิน จตุรพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. ส่วนรองผู้ว่าราชการ กทม.อีกสองคนนั้น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ตนจะเปิดเผยในภายหลัง ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งนโยบาย การบริหารงาน กทม.ก็มีเรียบร้อยแล้วเช่นกัน จะเปิดเผยในช่วงใกล้เลือกตั้ง

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวด้วยว่า นโยบายเร่งด่วนห้าประการในการบริหารงาน กทม. ของพรรคมาเชวม นั้น ได้แก่ ๑.การแก้ปัญหาการจราจร ๒.การแก้ไขและพัฒนาชุมชนแออัด เน้นการ-บริการด้านสาธารณสุข อนามัย มลภาวะจะเป็นพิษ การเก็บและกำจัดขยะ ตลอดจนปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำ-ลำคลอง และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ๓.การป้องกันมิให้น้ำท่วม ๔.นิรโทษกรรมให้กับ ผู้ต่อเติมอาคารผิดแบบและวางมาตรการใหม่โดยเพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือ ผู้ฝ่าฝืนให้หนักขึ้น และ ๕.จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานขจัดแหล่งมั่วสุมมอมเมา เบาหวาน.

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวในประเทศ หน้า ๒๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

รอบค่ำ

๑๒-๐๒๓๖-๐๑๖๒

ส่วนเรื่องการขออนุมัติตั้งสถานีโทรทัศน์ที่ลพบุรีกับที่จังหวัดน่านนี้ ร.ต.อ.เฉลิม
ชี้แจงว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เจรจากับช่อง ๓ ถ้าช่อง ๓ สร้างให้ก็คงไม่ต้องใช้ทุนของ อ.ส.ม.ท.
แต่ถ้า ช่อง ๓ ไม่สร้างให้ก็อนุมัติให้ใช้งบของ อ.ส.ม.ท. ได้ ซึ่งก็แปลว่าอนุมัติแล้ว แต่หนังสือพิมพ์
ฉบับนั้นกลับลงว่า ไม่อนุมัติ และตนก็ได้เจรจากับวาจาจากช่อง ๓ แล้ว เขาก็รับที่จะสร้างให้ การสร้างนี้
จะทำให้เราขยายการออกอากาศได้อีกเก้าจังหวัด โดยไม่ใช้เงินของรัฐบาลเลย แม้แต่บาทเดียว
ซึ่งจะทำให้ในเดือนเมษายนนี้ประชาชนใน ๖๕ จังหวัด ๔๖ ล้านคน สามารถรับช่อง ๕ ได้ หลังจากนั้น
ก็จะขยายอีกเก้าจังหวัดในเร็ว ๆ นี้

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านได้ตกลงกันอย่างแน่นอนแล้วว่า จะเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจคนนั้น ตนขอโทษด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอชมฝ่ายค้านที่ได้รับการ
ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ ตนพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของพรรคฝ่ายค้านในสภา
อย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ตนเสียใจที่มีนักการเมืองฝ่ายค้านคนหนึ่งได้ใช้คำพูดถึงรัฐมนตรีโดยใช้คำว่า
"สนดาน" คำหนึ่งก็สนดาน สองคำก็สนดาน ตนไม่ถือว่าแรงไป แต่คนที่ เป็น ส.ส. เขาไม่พูดกันลักษณะนี้

ส่วนกรณีฝ่ายค้านเสนอให้ใช้โทรทัศน์ตอบโต้กันนั้น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า
คงทำไม่ได้ เห็นว่าฝ่ายค้านไม่ชอบไม่ใช้หรือ แล้วทำไมถึงกลับมาชอบ เตนกับฝ่ายค้านหลายคนก็รู้จักกันจนการทัก
แต่ที่ตนพูดถึงพรรคฝ่ายค้านนั้น เป็นพูดวิพากษ์การเมืองฝ่ายค้านคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมอันเลวร้ายเสียภาษีอากร
ทำให้รัฐขาดรายได้ ซึ่งก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองคนเดียวที่ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านทั้งหมด และยังมีลูกพรรค
ของพรรคฝ่ายค้านคนหนึ่งไปกล่าวหาและกับการไปใส่ฝ่ายผิดๆ พอตกลงไปแล้ว เขาก็มีปัญหามา
ก็ขอให้รอวันสภาเปิด และรอวันที่ตนจะตอบเรื่องนี้ในสภา

สำหรับพฤติกรรมของหัวหน้าพรรคการเมืองคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมอันเลวร้ายเสียภาษีอากรนั้น
ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ตนมีเอกสารเรียบร้อยแล้วกำลังจะทำเป็นเล่ม แต่เรื่องนี้ตนเองไม่ได้
เกี่ยวจะหาว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วไปบ่นๆ เรื่องนี้ตนจะให้โฆษกพรรคแถลงในเร็ววันนี้ และจะแจกเอกสาร
ทั้งหมดให้กับสื่อมวลชนด้วย

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวต่อไปว่า เป็นรัฐมนตรีแล้วจะไปเที่ยวข่มขู่ใครไม่ได้ บ้านเมือง
มีกฎหมาย และรัฐมนตรีก็ยอมเป็นทาสใครไม่ได้ แม้ที่ตัวเป็นผู้รับใช้ได้ ส่วนที่พรรคฝ่ายค้านนำเรื่อง
ไปยื่นให้สำนักงาน ป.ป.ป. ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง สำนักงาน ป.ป.ป. จะได้สอบสวนให้ชัดเจนว่า
ใครผิดก็เอาเข้าคุกไป ใครถูกก็ได้เกียรติยศทางการเมือง

/"เล่นการเมืองให้"

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๖

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓

รอบเช้า

๑๓-๐๕๓๓-๐๕๐๐

จากข่าวหนังสือพิมพ์ว่ามูลค่าความผิดที่ ป.ป.ป.ชี้ว่าผิด เต็มค้ำทำสัญญาให้ผลตอบแทนแก่ อ.ส.ม.ท.หนึ่งปี ๑๕๗ ล้านบาท เมื่อนายราชันย์ เลิกสัญญาทำให้รัฐเสื่อมผลประโยชน์ ๑๕๗ ล้านบาทนั้น ตนขอชี้แจงว่า เงินจำนวนนั้นเป็นเพียงตัวเลข และเมื่อได้ดำเนินการไป ๑ เดือน บริษัทได้เลิกทำ ก็ไม่ได้นำหลักประกันมาค้ำ หากให้ทำต่อไปความเสียหายเกิดขึ้นมาก อ.ส.ม.ท.จะไปเอาเงิน จากใคร จากการเลิกสัญญาภายหลังเดือนแรก แต่เดือนที่ ๒ ถึงเดือนที่ ๑๒ อ.ส.ม.ท.ก็นำเวลา มาขายเอง และในปีนั้นคือ ปี ๒๕๓๒ การบริหารของ อ.ส.ม.ท.ภายใต้ความรับผิดชอบของ นายราชันย์ และพนักงาน อ.ส.ม.ท.ทุกคนได้ตั้งเป้ากำไรไว้ ๑๕๒ ล้านบาท แต่ได้กำไรมาถึง ๒๓๕ ล้านบาท

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สื่อมวลชนควรจะมีใจเป็นธรรมบ้าง ที่เห็นว่าคนชอบออกแถลงทางทีวี เพราะถ้าตนไม่ใช้เวลาทางโทรทัศน์ก็ไม่เคยมีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ แม้จะมีก็ปิดหรือไปจากข้อเท็จจริง "ผมเป็นหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ ได้สั่งให้ตำรวจดำเนินการตามบ่อน และสถานบริการ ก็มีนักหนังสือพิมพ์บางคนไปนั่งประจำสถานที่นั้น ถึงตรงนั้นบ้านเมืองจะว่าอย่างไร"

ร.ต.อ. เฉลิม ชี้ด้วยว่ากรณี ป.ป.ป.ไม่แถลงนั้น เกิดจากรัฐบาลบางส่วน "เจาะอย่าง" กันเอง ขอยืนยันว่า มีคนใกล้สำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการเจาะอย่างคน วันนีตนยังพูดมากไม่ได้ เพราะ ยังเป็นฝ่ายรัฐบาล คงมีสักวันหนึ่งที่ตนจะได้พูดเรื่องนี้อย่างละเอียด แต่เรื่องนี้คงจะไม่นำไปพูดกับ นายกรัฐมนตรี เพราะไม่อยากรบกวน เนื่องจากท่านมีงานยุ่งอยู่แล้ว

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ (๑๔ พ.ค.) หาก ป.ป.ป. ชี้ว่าคนผิดและสั่งเรื่องให้ตำรวจออกหมายเรียกตนก็ยินดีมอบตัวในฐานะผู้ต้องหา ซึ่งจะมีการประชุม พรรคมวลชนเพื่อพิจารณาว่าขณะนี้ พร้อมกับนายราชันย์ ให้มีการดำเนินการทางกฎหมาย ไม่มีใครมี อภิสิทธิ์ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารเป็นทางการจาก ป.ป.ป.

ในวันที่ ๒๕ เดือนนี้ จะมีการประชุมพรรคมวลชน ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องนายราชันย์ ถูกกล่าวหาจาก ป.ป.ป. ซึ่งยังไม่ได้รับเอกสารและจะมีการทบทวนทำที่ในการร่วมรัฐบาล เพราะ มีการเจาะอย่างกัน แต่คงจะไม่มีการตัดสินใจใด ๆ เพราะตักที่ยังมีเหตุข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านอยู่ เห็นว่าจะหาว่าตนไม่กล้าสู้ข้อเท็จจริงในสภาฯ แม้ ป.ป.ป.จะชี้ว่า ตนมีความผิดก็จะยังไม่ลาออก จะขอตอบฝ่ายค้านในสภาฯ ก่อน เพราะตนไม่หนักใจการอภิปรายของฝ่ายค้านเลย กลัวแต่ว่าจะ ไม่ถูกอภิปรายเท่านั้น เพราะถ้ามีโอกาสได้อภิปราย จะได้มีโอกาสพูดได้ละเอียดเรื่องจะได้จบ

/ ร.ต.อ. เฉลิม

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

รายงานข่าวประจำวัน
วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๑
๑๑-๐๙๓๑-๐๗๕๓

ข่าวในประเทศ หน้า ๒๒
รอบคำ

"ร.ต.อ.เฉลิม" ชี้แจงการปรับปรุงคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท.

กรุงเทพฯ ๗ ก.ย. - ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
เปิดเผยว่า จะมีการปรับปรุงคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. ใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร
ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่ ๒๓ กันยายนนี้ และตามปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีประจำ-
สำนักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อ.ส.ม.ท. ก็จะมีการปรับปรุงคณะกรรมการใหม่ ซึ่งตนได้เตรียมหา
ตัวบุคคลที่จะมาเป็นคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. แล้ว และขณะนี้ได้ทราบตามไ้วสองคน ซึ่งได้
ตอบรับแล้วคือ นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ บรรณาธิการอำนวยการ น.ส.พ.มธิษณ์ นายโกวิท สีตลาพันธ์
คณบดีสศต.ประจำ น.ส.พ.ไทยรัฐ ส่วนคณะกรรมการคนอื่น ๆ อีก รวมทั้งหมด ๑๐ คนนั้น
จะต้องหารือกับ นายมนตรี เจนวิทย์การ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. อีกทีว่าจะเชิญใคร

ต่อข้อถามถึงข่าวที่จะเชิญ ดร.เสรี วงษ์มณฑา มาเป็นคณะกรรมการบริหาร
อ.ส.ม.ท. ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ได้ไปติดต่อเชิญ ดร.เสรี แล้ว แต่ ดร.เสรี มีเงื่อนไขที่จะขอ
ไม่รับตำแหน่ง และไม่รับเงินเดือน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะขอให้ ดร.เสรี มาเป็นประธานที่ปรึกษา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะตำแหน่งนี้ไม่มีเงินเดือน

ร.ต.อ. เฉลิม กล่าวว่า หน้าทีของรัฐมนตรีไม่ใช่มีหน้าที่แต่อนุมัติตามเสนอ
หรือรับนโยบายปฏิบัติตามสั่ง แต่มีหน้าที่ดูแลเรื่องต่าง ๆ นำนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายมา
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน สำหรับสัญญาที่ อ.ส.ม.ท. มีกับบริษัทแบชฟิก อินเตอร์
คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะต้องมีการทบทวน เนื่องจากเห็นว่า ตอนที่ อ.ส.ม.ท. ทำสัญญา กับบริษัท
แบชฟิกฯ นั้น อ.ส.ม.ท. ยังไม่ได้ขยายเครือข่ายไปต่างจังหวัด แต่ขณะนี้ได้มีการขยายเครือข่าย
ไปต่างจังหวัดได้มากแล้ว จึงจำเป็นต้องทบทวนสัญญา โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์สำหรับกรณีนี้
ซึ่งการยกเลิกสัญญากับบริษัทแบชฟิกฯ ไม่เป็นปัญหา แม้จะทำสัญญากันไว้ห้าปี แต่มีสัญญาข้อหนึ่ง
ระบุว่า หากมีการยกเลิกสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ๓๐ วัน. - ๒๐๕ (๒๐๓) พ.๓

รายงานข่าวประจำวัน
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๑
๑๑-๐๙๓๑-๐๓๔๔

ข่าวในประเทศ หน้า ๒๒
รอบคำ

ร.ม.ต. "เฉลิม" โหมองลึกคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท.ชุดใหม่

ทำเนียบรัฐบาล ๒๑ ก.ย. - ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) กล่าวถึงคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท.ชุดใหม่ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วว่า หากมองเผิน ๆ ก็ร้อง "อ้อ" แต่ถ้าดูให้ลึกแล้ว ก็จจะร้อง "อ้อ" และขอให้เชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้สุดเนียบ

ร.ต.อ.เฉลิม ได้ชี้แจงถึงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ว่า คนแรก ซึ่งเป็นผู้แทน กระทรวงการคลัง เป็นสิทธิของกระทรวงที่จะพิจารณาผู้ที่เหมาะสมมา คนที่ ๒ พ.อ.อภิชาติ วารุณประภา เป็นคณะกรรมการชุดเดิมอยู่แล้ว คนที่ ๓ ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ จบรัฐศาสตรบัณฑิต จบปริญญาโท เป็นข้าราชการระดับ ๑๐ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม มีความรอบรู้ ในการเสนอข่าวว่าควรจะเป็นอย่างไร

คนที่ ๔ นายสงวน ดิยะไพฑูริย์สิน เป็นข้าราชการพิเศษ อายุเพียง ๔๑ ปี เท่านั้น เป็นผู้ที่รอบรู้ กฎหมาย และทำคดีสำคัญ ๆ มาแล้ว ขณะนี้กำลังทำคดีคุ้มครองการเวก และเป็นที่ปรึกษา กฎหมายของกรมการค้าภายในอีกด้วย คนที่ ๕ นายสุทธิชัย วรรณสถิตย์ เป็นผู้อำนวยการเขต บางกอกใหญ่ เป็นคนแรกใน กทม. ที่เป็นผู้ผู้อำนวยการเขต อายุเพียง ๓๒-๓๓ ปีเท่านั้น จบรัฐศาสตรบัณฑิต และจบปริญญาโทจากนิค

คนที่ ๖ นายสุธี สุทธิธมบุรณ์ เป็นผู้ผู้อำนวยการกองการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่รอบรู้การเมือง แบบวันต่อวัน ทางการเมืองมาโดยตลอด อ.ส.ม.ท. เป็นหน่วยงานของรัฐ จะต้องดูแลรัฐบาล สมมติว่าบ่ายวันนี้อย่างออกไปไม่ตรงกับความจริง เขาก็พร้อมจะแก้ไข แก้ออกกล่าวหาได้อย่างทันที่ คนที่ ๗ นายพงษ์ศักดิ์ พิชัยวิเชียร เป็นนักหนังสือพิมพ์ คนต้องการ ให้คนหนังสือพิมพ์เข้ามาดูแล โดยเฉพาะมีคนกล่าวหาว่าร้ายว่าคณะกรรมการมีการทุจริตคดีมิชอบ เราจึงต้องเอาคนอย่างนี้มาอยู่ เพราะเขาคงจะไม่มาแปลเป็นนด้วย

สำหรับ คนที่ ๘ นายไพศาล ภิรมขจร เป็นผู้จัดการสำนักงานทนายความธรรมนิติ ซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับนายธีรยุทธ บุญมี นายเกรียงกมล เลขาไพโรจน์ นายสุธรรม แสงประทุม อดีตผู้นำนักศึกษา ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้กลับไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวระยะหนึ่ง เราต้องการคนเหล่านี้ เข้ามาเพื่อให้เขารู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำงานอย่างไร คนที่ ๙ พ.ท.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็นประธาน ฝึกเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๔ ซึ่งตอนนี้มีอยู่ใน ๔๐ กองพัน ในกองทัพบก เราดึงเขาเพราะเขา เป็นทหารรุ่นใหม่ที่มีหัวเป็นประชาธิปไตย อยากให้เขารับรู้การทำงานของรัฐบาลชุดนี้ โดยเฉพาะ- อย่างยิ่ง อ.ส.ม.ท. ได้มีแนวทางในการเสริมสร้างประชาธิปไตยแก่ไหน อย่างไร

/ร.ต.อ.เฉลิม

รายงานข่าวประจำวัน

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๑

๑๑-๐๙๓๑-๐๗๔๕

ข่าวในประเทศ หน้า ๒๓

รอบค่ำ

✓ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ทั้งหมดที่ตั้งมานี้ หากมองเผิน ๆ ก็ร้อง "ยี้" แต่ถ้ารู้สึก ๆ แล้วก็ร้อง "ฮือ" ที่เป็นของใหม่ในบ้านเมือง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า คณะกรรมการชุดนี้ มีนักกฎหมายสี่คน เป็นคนที่มีความรู้ระดับ ๑๐ ก็มี เพียงแต่อายุน้อยเท่านั้น นายสงวน ก็ระดับ ๘ อัยการพิเศษนี้ ก็เท่ากับรองอธิบดีแล้ว

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวต่อไปว่า การที่คนไม่ตั้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการด้วย ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะปลัดท่านมีงานมากมาย ไม่มีเวลาทำงานเล็ก ๆ อ.ส.ม.ท.

เป็นงานเล็ก ๆ ในสายตาของท่านปลัด เพราะท่านต้องรับผิดชอบงานมากมาย การที่ท่านตั้งผู้อำนวยการกองการ เมืองขึ้น ตนไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่เห็นว่า เขา เป็นผู้มีความรู้การ เมืองวันต่อวัน จึงเอาเข้ามาช่วยงานการ เมือง ขยายความแล้วคณะกรรมการชุดนี้เป็น "บอร์ดที่น่ารักที่สุด" เท่าที่เคยมีมา เพียงแต่ไม่ใช่เป็นคนที่คนอื่นจะคาดคิดเท่านั้น ตนจึงเห็นว่าแปลกทั้ง ๆ ที่เป็นของดี

"ผมเชื่อมั่นในการทำงานของบอร์ดชุดใหม่" ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว และว่าคนที่ร้องยี้คือ คนที่ไม่รู้ เท่านั้น

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวต่อไปว่า คนที่ได้รับเชิญให้มาเป็นคณะกรรมการนี้ ก็รู้สึกตกใจ เพราะเดิมมีแต่อธิบดีกรมไปรษณีย์ฯ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านเหล่านี้ตนก็ยอมรับว่าเป็นผู้รอบรู้ แต่ท่านมีเวลาน้อย

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวย้ำถึงผู้อำนวยการกองการ เมืองอีกว่า เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา ฝ่ายค้านตั้งป้อมกับรัฐบาล หรือ เกเร รัฐบาลจะแก้ไขอย่างไร คนผู้นี้วิเคราะห์แล้วสองทุ่มก็ออกข่าวได้ ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสงสัย เกิดว่า จะตั้งคน กทม. มากเหลือเกิน ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ไม่ใช่

ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ เป็นมือขวาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตนจะไปว่าได้อย่างไร ไม่ได้มองว่าใครเป็นใคร แต่ถ้าเห็นว่า เขาเป็นประโยชน์ก็ตั้ง เข้ามา

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า อ.ส.ม.ท. เป็นงานธุรกิจ แต่ไม่เห็นมีนักธุรกิจ เป็นคณะกรรมการเลย ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า นายพงษ์ศักดิ์ ก็เป็นนักธุรกิจ ตนเองก็เป็นเจ้าของเหมือง ทำจมน้ำเป็นอาชีพ งานของ อ.ส.ม.ท. นี้อย่าไปคิดโก่งกัน ขอให้ทำงานตรงไปตรงมาก็ทำได้อยู่แล้ว การบริหารงาน อ.ส.ม.ท. ไม่ต้องไข่มองถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาก็เจริญอยู่แล้ว แต่เวลา รื้อรังแดนก็ลำบากนิดหน่อย แต่ตนจำเป็นต้องทำ เพราะเวลาปราศรัยได้รับปากกับประชาชนไว้แล้วว่า จะทำอะไร เมื่อเป็นรัฐมนตรี จะไม่ทำได้อย่างไร การตั้งคณะกรรมการนี้ นายกรัฐมนตรีมิได้ชักถาม

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวในตอนท้ายว่า "เชื่อเถอะ ผมทำอะไรเนียบ ไม่มีซีเทร์ทรอก"

ต่อข้อถามว่า ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะไม่ใช้หรือ

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ผู้อำนวยการคนนี้จะมาทางด้านสื่อสารมวลชนนะ.-๒๐๑(๐๐๖) พ.๕

รายงานข่าวประจำวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑
๑๑-๑๒๓๑-๑๐๐๘

ข่าวในประเทศ หน้า ๑๔
รอบก้ำ

ประธาน อ.ส.ม.ท. ยี้แจงกรณี "พงษ์ศักดิ์" ลาออกจากบอร์ด อ.ส.ม.ท.



ทำเนียบรัฐบาล ๑ ธ.ค. - ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
ให้ความเห็นในการลาออกจากกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. ของนายพงษ์ศักดิ์ พัยทวีเชียร
บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์มติชน ว่า เป็นความบกพร่องของตนเองที่แต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์
เพราะไม่ทราบมาก่อนว่ามีตำแหน่งบรรณาธิการอำนวยการ น.ส.พ.มติชน ซึ่งเป็นการขัดกับ
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง อ.ส.ม.ท. จึงได้เสนอขอ เปลี่ยนตัวก่อนที่นายพงษ์ศักดิ์ จะลาออกอยู่แล้ว
ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่ายอมรับว่าบกพร่อง เพราะไม่เคยรู้จักนายพงษ์ศักดิ์
แต่ที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. เพราะนายชรรตชัย บุณปาน เจ้าของหนังสือพิมพ์มติชน
ได้โทรทักพามาหาตม และบอกว่านายพงษ์ศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านสื่อสารมวลชน
ถ้าจะพิจารณาให้เป็นกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. สักคน ก็ขอความกรุณาด้วย ภาษาชาวบ้านเรียกว่า
"เด็กฝาก" ตนไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดของนายพงษ์ศักดิ์ ว่ามีตำแหน่งเป็นบรรณาธิการอำนวยการ
น.ส.พ.มติชน นึกว่าเป็นนักข่าว นึกเขียนคอลัมน์ธรรมดาคา จึงได้เสนอแต่งตั้ง และนายกรัฐมนตรี
อนุมัติให้นำเข้าคณะรัฐมนตรี เมื่อร่วมประชุมกันก็เห็นว่าคนอย่างนายพงษ์ศักดิ์ มีประโยชน์
มีความรอบรู้ด้านสื่อสารมวลชน แต่พอมาวันหนึ่ง เมื่อตนมีนโยบายสองข้อออกมา นายพงษ์ศักดิ์
ก็ให้สัมภาษณ์แนะนำตัวเองว่าเป็นบรรณาธิการอำนวยการ หลังจากนั้น ๑๐ วัน ก็มีคนทำหนังสือร้องทุกข์
มายังสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าการแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ ซึ่งมีตำแหน่งบรรณาธิการอำนวยการ
น.ส.พ.มติชน เป็นการขัดต่อพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง อ.ส.ม.ท. ทางสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ส่งเรื่องให้ตนพิจารณา

เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชัดเจน เมื่อตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก็ให้ความชัดเจนว่าผู้จะเป็นกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. นั้น จะต้องไม่มีวิชาชีพเดียวกันกับการบริหารงาน
อ.ส.ม.ท. ซึ่งมีทั้ง สำนักข่าวไทย สถานีวิทยุ ท.ท.ท. และสถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ อาชีพของ
นายพงษ์ศักดิ์ ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบ น.ส.พ.มติชน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับสำนักข่าวไทย จึงเป็นการ
ขัดกับพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง อ.ส.ม.ท.

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ขอยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานว่า
ตนบกพร่อง ไม่ได้ตรวจสอบให้ชัดเจน เมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้จึงได้ทำบันทึก พร้อมแนบหลักฐานเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอต่อสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ขอเปลี่ยนตัวบุคคล
โดยให้นายพงษ์ศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง เหตุที่ให้พ้นไม่ใช่ไม่ชอบ เกษียณ หรือไม่พอใจ แต่เป็นเพราะ
อาชีพนายพงษ์ศักดิ์ ขัดกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ถึงวันนี้ ไม่ว่านายพงษ์ศักดิ์ จะลาออกหรือไม่ก็ตาม
ก็จะต้องพ้นจากสถานภาพนี้อยู่แล้วด้วยตัวบทกฎหมาย แต่จะตั้งใครแทนยังเปิดเผยไม่ได้ เพราะ ค.ร.ม.
ยังไม่ได้อนุมัติ แต่จะต้องตั้งแทนให้ครบ

/ ร.ต.อ.เฉลิม

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวในประเทศ หน้า ๑๘

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๑

รอบค่ำ

๑๑-๑๒๓๑-๑๐๗๔



"ร.ต.อ.เฉลิม" อนุมัติให้ข้าราชการ กทม. ลาออกด้วยความเสียค่า

ทำเนียบรัฐบาล ๒๓ ธ.ค. - ร.ต.อ.เฉลิม ผู้บ่าวรุ่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) กล่าวถึงสองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ขอลาออกจากกรรมการ อ.ส.ม.ท. ว่า ตนได้รับใบลาออกของทั้งสองคนแล้ว และจำใจต้องอนุมัติให้ลาออกด้วยความเสียค่า อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องพิจารณาหาผู้เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

ก่อนหน้านี้ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ผู้ว่าราชการ กทม. มีหนังสือให้ ร.ต.ต. เกียรติศักดิ์ โลหะชาละ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม กทม. และนายสุทธิชัย ทรรัตนสุภดี ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พิจารณาลาออกจากคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. โดยอ้างว่าประธานกรรมการ อ.ส.ม.ท. มีความขัดแย้งกับคนในหลายวงการ เกรง กทม. จะเสื่อมเสียด้วย

ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อตอนบ่ายวันนี้ ร.ต.อ.เฉลิมชี้แจงว่า ลาทั้งตนเองจะแต่งตั้งบอร์ดไม่ได้ บอร์ดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ผู้ใดก็ตามที่ว่าเป็นการตั้งโดยตนนั้น ตนพูดไม่จริง ข้าราชการ กทม. ทั้งสองคนก็ได้ยื่นใบลาออกแล้วตนรู้สึกเสียค่าบุคคลทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ช่วงระยะเวลาไม่นานที่เข้ามาเป็นบอร์ด ก็ได้ช่วยงาน อ.ส.ม.ท. ได้หลายประการ

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงบอร์ดต่าง ๆ นั้น เป็นเรื่องที่มีอยู่เสมอ แต่สำหรับทั้งสองคนนี้ เท่าที่ตนอ่านจากหนังสือพิมพ์ พบว่าไม่ได้ลาออกแบบปกติเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับที่อื่น แต่เป็นการลาออกโดยคำแนะนำของผู้ว่าราชการ กทม. ซึ่งประเด็นสำคัญในหนังสือที่ พล.ต.จำลอง มีถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กทม. ทั้งสองคน ก็ระบุว่าตนในฐานะประธานบอร์ด อ.ส.ม.ท. ได้มีข้อพิพาท และข้อขัดแย้งกับบุคคลและหน่วยงานบางหน่วยมาตลอดนั้น ขอชี้แจงว่าการเป็นนักการเมืองย่อมมีความขัดแย้งทางความคิดกับบุคคลต่าง ๆ เช่น พรรคการเมืองต่างพรรคกัน หรือบุคคลทั่ว ๆ ไป

พร้อมกันนั้น ร.ต.อ.เฉลิม ก็ได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่า การหาเสียงก็ย่อมต้องหาเสียงให้กับเบอร์ของพรรคของตน ไม่ได้ไปหาเสียงให้กับเบอร์อื่น ๆ และว่า ส่วนที่ พล.ต.จำลอง กล่าวว่า ตนขัดแย้งกับหน่วยงานบางหน่วยมาตลอดนั้น ตนไม่เข้าใจ และไม่รู้ว่าจะขัดแย้งกับหน่วยงานไหน เท่าที่เห็นมันก็เป็นความขัดแย้งทางความคิดกับหนังสือพิมพ์สองฉบับ แต่ไม่ใช่เป็นว่าตน หรือหนังสือพิมพ์ประพฤติกุจิกริต แต่เป็นความคิด เห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างผู้ที่เสนอข่าว ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนกับตน ในฐานะผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนของรัฐ

/ นอกจากนี้

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวในประเทศ หน้า ๑๔

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๑

รอบค่ำ

๑๑-๑๒๓๑-๑๐๗๔

นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทแปซิฟิกันเคอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ก็ไม่ได้ขัดแย้งกับ คร.สมเกียรติ อ่อนวิมล หรือขัดแย้งกับบริษัทแปซิฟิกัน แต่ทางสหภาพแรงงาน อ.ส.ม.ท. ได้ร้องทุกข์ว่าสัญญาระหว่างบริษัทแปซิฟิกัน กับ อ.ส.ม.ท.นั้น อ.ส.ม.ท. เคยเปรียบซึ่งตรวจสอบแล้ว ก็เป็นความจริง ดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง

ร.ต.อ.เฉลิม อี้ว่า การปรับแรงงาน อ.ส.ม.ท. ซึ่งตนรับผิดชอบอยู่ ก็กำลังจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง จะว่าตนไปขัดแย้งกับใครไม่ได้ และการที่มีคนท้วงว่า การที่ตนมารับผิดชอบ อ.ส.ม.ท. จะทำให้ อ.ส.ม.ท. ไปไม่รอดนั้น ก็ขอแจ้งข่าวดีให้ทราบว่า โฆษณาในช่วงข่าว ๑๖ นาที ๑๕ วินาทีนั้น ขณะนี้สามารถขายได้หมดแล้วในระยะเวลาหนึ่งปีเต็ม ในราคาใหม่ นาทีละ ๓๔,๐๐๐ บาท จากเดิมซึ่งจะต้องให้คนคอยไปขายโฆษณาในภาคข่าวนี้ แต่ขณะนี้ มาซื้อกันไว้เลยทั้งปี โดยมีธนาคารกำกับอย่างแน่นนอน ถือ เป็นผลงานของพนักงาน อ.ส.ม.ท. และบอร์ดทุกคน และสิ่งที่ตนจะต้องทำต่อไปนั้นก็คือ จะต้องเอาโฆษณาห้านาทีครึ่ง ซึ่งขณะนี้ให้แก่ บริษัทแปซิฟิกัน คืนมา โดยตนจะต้องหาวิธีการเพื่อให้เงิน ซึ่งคิดแล้วเป็นปีละ ๗ ล้านบาท กลับมาให้ เป็นของ อ.ส.ม.ท. ให้ได้

ประธานกรรมการ อ.ส.ม.ท. ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า อ.ส.ม.ท. พร้อมทำงานด้วยตนเอง จะไม่ให้เอกชนใดเข้ามาเช่าเวลาข่าวอีกเด็ดขาด

"การที่ พล.ต.จำลอง ว่ากล่าวตน คนไม่โกรธ เพราะ พล.ต.จำลอง เป็นคนดี เป็นนักการเมือง และมีฐานะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง แต่การที่ พล.ต.จำลอง กล่าววาจาของคนของ กทม.สองคนที่มาเป็นบอร์ด นำความเสียหายมาสู่ กทม.นั้น ตนขอปฏิเสธว่าไม่จริง ... การมาเป็นบอร์ดไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหาย พล.ต.จำลอง คงคิดมาก หรือหงุดหงิดจากการเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. ที่เขตหนองแขม เพราะปรากฏว่าท่านแพ้พรรคการเมืองเล็ก ๆ กิ่งกว่า ๕,๐๐๐ คะแนน ท่านก็เสีย ไม่สบายใจ เพราะท่านคิดว่าพรรคพลังธรรม เป็นพรรคการเมืองใหญ่ เมื่อเป็นอย่างนี้ก็คงจะหงุดหงิด ซึ่งตนไม่ถือสาหาความ" ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ.เฉลิม ก็ได้ปฏิเสธว่า ตนมิได้เป็นคนที่ว่าร้ายตามที่กล่าวถึง แต่ประการใด และกล่าวว่าจะเห็นได้จากการปราศรัย จะมีประชาชนรับฟังตนนับแสนคน เพราะตนเป็นคนพูดสนุก ไม่ต้องไปอ่อนน้อมให้คนกวาดขยะ กทม. มาฟัง คนก็มาฟังกันเอง แต่สำหรับสิ่งที่ พล.ต.จำลอง ประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ ได้พูดกระทบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี โดยสายงานแล้วถือเป็นผู้บังกับบัญชา การกระทำเช่นนี้เรียกว่าอะไร

/ขณะเดียวกัน

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวในประเทศ หน้า

๒๐

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๑

รอบค่ำ

๑๑-๑L๓๑-๑๐๗C



ขณะที่เกี่ยวกับ ร.ต.อ.เฉลิม ก็ยังได้ตั้งคำถามเพื่อให้สื่อมวลชนไปถาม พล.ต.จำลอง ว่าการนำสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ซึ่งบอระ โท่น้ำรอดและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ไป เป็นงบบที่ประชาชนบริจาค หรือเป็นงบของ กทม. หรือเป็นงบของพรรคพลังธรรม หรือ เป็นงบที่ได้มาจากตลาดสดจตุจักร และย้ำอีกว่า "คนไม่ใช่คนก็ว่าร้ายกับผู้บังคับบัญชา แต่มีบางคน ได้ก็ว่าร้ายกับผู้บังคับบัญชาตลอดเวลา แต่กลับได้รับการสนับสนุนจากหนังสือพิมพ์"

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวถึง พล.ต.จำลอง อีกครั้งว่า คงจะได้พบกันไปอีก ๑๑ เดือนข้างหน้า ซึ่งจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. เนื่องจากครบเทอม และว่าเมื่อคืนนี้พรรคมวลชนได้ ประชุมกันอันดี ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เลย เพราะตระหนักดีว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. นั้น ยังจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. ซึ่งมีจำนวนมากอีกด้วย แต่เมื่อ พล.ต.จำลอง ให้เกียรติมาเช่นนี้ ก็จะต้องสรรหาตัวบุคคลเข้าไปแข่งขันกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ พล.ต.จำลอง มีหนังสือถึงข้าราชการ กทม. ให้ลาออกจากบอร์ด อ.ส.ม.ท. เป็นการให้ความยุติธรรมแก่ผู้ได้บังคับบัญชา หรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า "ผมกลัว พล.ต.จำลอง ท่านทำได้หลายอย่างในขณะเดียวกัน ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศตัวอิสระไม่ขึ้น กับใครเลย ผมไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์ท่าน แต่การที่ท่านขอให้บอร์ดลาออก ถ้าหากก่อนเลือกตั้ง สมาชิก สภา กทม. เขตหนองแขม ก็ไม่เป็นไร ที่มาทำหวังเลือกตั้ง ยันก็แค่นั้นเอง เพราะท่านแพ้มา พรรคมวลชนกับพรรคประชากรไทยยังได้คะแนนใกล้เคียงกัน แต่พรรคพลังธรรมทิ้งห่างไปเลย"

ส่วนคำถามถึงกรณี ดร.สมเกียรติ เตรียมฟ้องนั้น ก็ได้รับคำชี้แจงจาก ร.ต.อ.เฉลิม ว่า เป็นสิทธิส่วนตัวของ ดร.สมเกียรติ ที่จะกระทำได้ แต่ตนนั้นไม่เคยพูดถึง ดร.สมเกียรติ แก่อย่างใด ตนพูดถึงบริษัทแปซิฟิกา สุดแท้แต่ ดร.สมเกียรติ จะดำเนินการอย่างไร ตั้งแต่เป็น นักการเมืองมายังไม่เคยได้รับหมายศาลเลย ตนสัมผัสแล้วว่า ดร.สมเกียรติ เป็นใครมาจากไหน สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้ทำกับ ดร.สมเกียรติ แต่ทำกับบริษัทแปซิฟิกา

ต่อข้อถามถึงกรณีการ "ดึง" สถานีวิทยุของพรรคที่ ๑ ได้อนุญาตให้ ดร.สมเกียรติ จัดรายการวิทยุโจมตีการทำงานของ ร.ต.อ.เฉลิม และของรัฐบาล จนกระทั่งกองทัพบกมีแถลงการณ์ ออกมา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบว่า เรื่องนี้จบแล้ว ตนขอให้กองทัพบกเรียกมา ซึ่งเรื่องก็เข้าใจกันดี เพราะโดยส่วนตัวแล้วตนเองก็เคารพ พล.ต.มณฑล กับพรรคพลัง ผู้บัญชาการ กองพลที่ ๑ แก่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้พบกัน อย่างไรก็ตามตนก็จะไปพบกับท่าน

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวด้วยว่า เรื่องนี้จะต้องแยกกองพลทหารราบที่ ๑ รอ. กับสถานีวิทยุ กองพลที่ ๑ ให้ชัดเจนว่า มันเป็นคนละส่วนกัน ตนได้พูดถึงสถานีวิทยุของพลที่ ๑ ซึ่งเอกชนเข้าไปทำ ซึ่งต่างจาก พล.ต.ท.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ อ.ส.ม.ท. และตนมีเทพพร้อมวิดีโอ หากผู้ใดต่างทหาร ต้องการจะดู ก็พร้อมที่จะส่งไปให้ดู เพราะการพูดในที่สาธารณะตนได้บันทึกไว้ตลอด เพื่อกันข้อผิดพลาด และกันการสื่อความหมายผิด

กรณี ดร.สมเกียรติให้สัมภาษณ์ว่า คนในรัฐบาลชุดนี้เคยพยายามให้เป็นผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.นั้น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ตนไม่เคยไปหาขอร้องและก็ไม่เคยที่จะอยู่ในความคิดด้วย ส่วนใครจะไปหาขอร้องนั้นตนก็ไม่ทราบ

"ตนจบมาจากโรงเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารสารวัตร และต่อมาได้โอนมาเป็นตำรวจ ซึ่งตนเกิดมาจากตรงใหม่ก็รักตรงนั้น เหมือนกับที่หลาย ๆ คนรัก การที่หนังสือพิมพ์มากระแนะกระแหนว่า ตนมาจากโรงเรียนนายสิบนั้น ก็เป็นความลือขีจของคนที่พูด เพราะได้ทำให้ทหารนายสิบเห็นว่า ตนเป็นคนไม่ลืมนัก และไม่มีสิ่งใดที่ได้เกิดมา" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในที่สุด.

รายงานข่าวประจำวัน
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๑
๑๑-๐๙๓๑-๐๘๑๔.

ข่าวในประเทศ หน้า ๑๗
รอบเช้า

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. ได้มีมติเห็นพ้องต้องกัน เป็นเอกฉันท์ให้เลิกจ้าง นายมนตรี เจนวิทย์การ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย สำหรับเหตุผลของการเลิกจ้างผู้อำนวยการครั้งนี้ คือ

๑. เนื่องจากความจำเป็นในการบริหาร ๒. ความจำเป็นทางการเมือง ซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงความมั่นคงของรัฐ ซึ่งการเลิกจ้างนายมนตรีครั้งนี้ ขออย่าได้นึกว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือยึกยักครึกโครม เพราะรัฐวิสาหกิจในบ้านเมืองเรามี ๖๗ แห่ง รัฐบาลแต่ละต้องเพียงสองแห่งเท่านั้น คือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ อ.ส.ม.ท. ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเท่านั้นเอง

ร.ต.อ.เฉลิม ชี้แจงว่า เมื่อคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแล้ว ในฐานะที่ตนเอง เป็นรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีก็ เห็นชอบด้วย และได้ลงชื่อในบันทึกเรียบร้อยแล้ว สำหรับคนที่จะทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. นั้นขอชี้แจงว่า ตั้งแต่เกิดมาตนเองไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย คือ นายสมจิตร นพคุณ รองผู้อำนวยการอาวุโสของ อ.ส.ม.ท. จึงเห็นได้ว่าสิ่งที่คณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. ทำไปมีคุณูปการของความ เป็นธรรม และความถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ได้ทำบันทึกแจ้งนายมนตรีเพื่อทราบ และแจ้งผู้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. เพื่อทราบ วันนี้ (๒๔ ก.ย.) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ อ.ส.ม.ท. จะได้ลงนามในคำสั่ง เป็นทางราชการอีกครั้งหนึ่ง

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ถ้าสื่อมวลชนที่เข้าใจเป็นกลางจะมอง เห็นว่าการแต่งตั้งผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ซึ่งกำลังกลายเป็นอดีต คนที่มาอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ให้สัมภาษณ์ตลอดว่า "ผมมาทางการเมืองและผมก็พร้อมจะไปทางการเมือง" ตอนมาก็บอกว่า มาทางการเมือง แต่พอจะไปก็บอกว่านักการเมืองรังแกข้าราชการประจำ ตนขอถามว่านายมนตรี เป็นข้าราชการประจำของ อ.ส.ม.ท. เมื่อไร ไม่ได้โตเต้าจากซี ๓-๕ ๔ แต่มาจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอชี้แจงให้ทราบว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดไม่ได้เกเรหรือกลั่นแกล้งใคร ตนเองรับผิดชอบ อ.ส.ม.ท.

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อไปว่า นอกจากนี่คณะกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. ชุดนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ตั้งผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ และรองอีกสองคน คือ คณะกรรมการฯ เห็นพ้องต้องกันให้ตั้งนายประวิทย์ มาลีนนท์ เป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ นายประชา มาลีนนท์ นายประจวบ อินอ้อต เป็นรองผู้อำนวยการ เหตุที่แต่งตั้งผู้อำนวยการช่อง ๓ และรอง เพราะต้องการกระจายอำนาจและให้มีผู้รับผิดชอบโดยชัดเจน เพราะ อ.ส.ม.ท. เอง ก็มียางมากอยู่แล้ว มีทั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ สำนักข่าวไทย และสถานีวิทยุ ท.ท.ท. เอาเวลาที่ไหนไปงานช่อง ๓ และแม้จะตั้งผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ แล้ว ทุกอย่างยังเป็นไปตามเงื่อนไข และสัญญาเดิมที่สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ได้ทำไว้กับ อ.ส.ม.ท. การบังคับบัญชา ก็ขึ้นกับผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. แต่มีผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมและชัด เจนยิ่งขึ้น

/ ร.ต.อ.เฉลิม

รายงานข่าวประจำวัน
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๑
๑๑-๐๔๓๑-๐๘๑๔

ข่าวในประเทศ หน้า ๑๔
รอบเช้า

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการก่อกวนแก่งัดใคร เป็นเรื่องของ
ความจำเป็นทางการบริหารและความจำเป็นทางการเมือง ซึ่งการเลิกจ้างผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.
จะมีผลตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป และเรื่องนี้ พล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ไม่ทราบด้วย
เพราะอำนาจนี้เป็นอำนาจที่ตนเองมีอยู่แล้ว โดยมีฐานรองรับของกฎหมาย ใครมาอยู่ตำแหน่งนี้
ก็มีอำนาจตามกฎหมาย นายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวข้องและตนเองไม่เคยปรึกษาหารือในเรื่องนี้เลย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท.
ได้หารือกันเป็นการภายในแล้ว ตกกลงกันว่าต่อไปเมื่อคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. ประชุมเสร็จแล้ว
จะให้สหภาพแรงงาน อ.ส.ม.ท. ตั้งตัวแทนไว้ ๕ คน แล้วเข้ามาคุยกับคณะกรรมการฯ
เพื่อเราจะได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ แต่ไม่ใช่สหภาพแรงงาน อ.ส.ม.ท. เสนออะไรมารบกวน
แต่ถ้ามีเหตุมีผลก็ต้องฟังกัน

ต่อคำถามของผู้สื่อข่าวกรณีนายมนตรี จะฟ้องศาลขอความเป็นธรรม ร.ต.อ.เฉลิม
กล่าวว่า ใครก็ตามที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในบ้านเมืองนี้ที่ฟังสุดท้ายคือ ศาลสถิตยุติธรรม
ถ้าเรื่องไปถึงศาล ตนเองจะชี้แจงละเอียดถี่ถ้วนได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายสมจิตร จะรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.
นานเพียงใด ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ตนเองตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท.
แต่นายสมจิตร รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ชั่วคราวก็แปลว่าไม่ถาวร แต่อาจจะรักษาการ
นานจนตนเองไม่อยู่แล้วก็ได้

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า สำหรับบริษัทแปซิฟิกอินเตอร์คอมมิวนิเคชัน
คณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. จะพิจารณาในการประชุมคราวหน้า

หลังจากแถลงข่าวสื่อมวลชนแล้ว ร.ต.อ.เฉลิม ได้เดินมาจับมือแสดงความยินดี
กับนายสมจิตร นพคุณ รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. พร้อมกับขอให้ตั้งใจทำงานดี ๆ

ทางด้านนายสมจิตร ได้แถลงกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองเคยรักษาการแทนผู้อำนวยการ
อ.ส.ม.ท. คราวนี้ เป็นครั้งที่ ๒ เพราะสมัยตอนนายประมุท สุตะบุตร เป็นผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.
เดินทางไปต่างประเทศ ตนเอง เป็นผู้รักษาการแทน

ผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกหนักใจหรือไม่ รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. กล่าวว่า
ก็หนักใจเป็นธรรมดาในฐานะผู้ปฏิบัติงาน แม้จะทำงานอยู่ที่ อ.ส.ม.ท. มานานก็ตาม แต่ก็ต้อง
รอรับมอบนโยบายจากคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. ก่อน ซึ่งตนจะต้องมีการติดต่อด้วยใกล้ชิด

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวในประเทศ หน้า ๔

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

รอบเช้า

๑๑-๐๑๓๑-๐๔๔๔

คณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. มีมติแต่งตั้งผู้อำนวยการแล้ว



อ.ส.ม.ท. ๒๔ พ.ย. - คณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายราชันย์ ชูชื่น เป็นผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. หลังจากที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงโดยมติของ คณะกรรมการให้ นายมนตรี เจนวิทย์การ อดีตผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่ง. และมอบหมายให้ นายสมรจิต นพคุณ รองผู้อำนวยการรักษาการมาประมาณสอง เดือน

ร.ศ.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการตอนค่ำวานนี้ว่า ตนเป็นผู้เสนอ นายราชันย์ ต่อที่ประชุม โดยรายงานถึงประวัติและการศึกษาให้ที่ประชุมพิจารณา และที่ประชุม ได้มีมติ เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์

ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. ชี้แจงด้วยว่า นายราชันย์ ได้ลาออกจาก พรรคคอมมิวนิสต์เรียบร้อยแล้ว และตนได้แจ้งเรื่องนี้ให้ นายทะ เบ็นทรตการ เมืองได้รับทราบแล้วด้วย การแต่งตั้ง นายราชันย์ เป็นผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. นั้นมีผลตั้งแต่วันที่เริ่มต้นไป หลังจาก คณะกรรมการลงมติ เห็นชอบแล้ว ตนในฐานะรัฐมนตรีที่ควบคุมกิจการของ อ.ส.ม.ท. ได้ลงนาม อนุมัติไปแล้ว

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงใน อ.ส.ม.ท. มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายอีก ๑๐ ตำแหน่ง/ซึ่งคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของรักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. คือ ให้ย้าย นายสุวรรณ เมตยานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๔ ไปดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยุกรรม ๒. นายถวิลยศศักดิ์ สุชะวรรณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ท.ท.ท. เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวไทย ๓. นางนวลฉวี ไทตระภวานนท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้อำนวยการสำนักแผนและการเงิน ๔. นายไมตรี พูลเจริญ หัวหน้าฝ่ายออกอากาศวิทยุ เป็น ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ท.ท.ท. ๕. นายสมาน มีกัญวาล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เป็น หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน ๖. ม.ล.ปลุกปล้ม ศรีประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ๗. นางกฤษณิ์ พยัคฆประการณย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นหัวหน้าฝ่าย- แผนงานและงบประมาณ ๘. นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าส่วนแผนงานและข้อมูลวิทยุกรรม รักษาการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและบริการวิทยุกรรม เป็นหัวหน้าฝ่ายออกอากาศวิทยุ ๙. นายอนิรุช ทวีมา หัวหน้าส่วนบริการคอมพิวเตอร์และข้อมูล เป็นหัวหน้าฝ่ายแผนงานและบริการวิทยุกรรม ๑๐. นายวินัย อินสว่าง หัวหน้าส่วนจัดหา ฝ่ายบริการกลาง เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ คณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. ยังให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ กรรมการคนหนึ่ง ให้แต่งตั้ง นายพิศล บัวสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๔ แทนนายสุวรรณ ด้วย. - ๐๑๖ พ.ย.

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวในประเทศ หน้า ๑๗

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

รอบค่ำ

๑๑-๑๑๓๑-๐๕๗๘

ผู้สื่อข่าวถามถึง นายราชนันท์ ฐาภิรมย์ ซึ่งมีการวิจารณ์ว่า เป็นการเอาคนของ พรรคมวลชน เข้ามาคุม อ.ส.ม.ท. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคมวลชน กล่าวว่า ตนต้องการอยู่แล้ว ตนต้องการเอาพวกของคนและคนที่ตนไว้วางใจเข้าไปดูแล อันนี้เป็น นโยบายทางการเมือง ทั้งนี้ เพราะว่าคนบางคนคิดล้มรัฐบาลอยู่เรื่อย ไว้วางใจไม่ได้ ขอให้ระบุได้ว่า ตนจะเอาพรรคและพวกมาดูแล อ.ส.ม.ท. เพราะถ้าเอาคนขึ้นมาดูแลไม่ไหว "มันขึ้นป่าน บูมบาน ระวังกันไม่ไหว"

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายราชนันท์ มาคุมด้านข่าวทั้งหมดหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ขุมข่าวทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่เขาจะเป็นผู้อำนวยการขึ้น และตนจะตั้งผู้อำนวยการ ในวันที่ ๒๔ นี้ เป็นใครยังไม่บอก พร้อมกับกล่าวว่า การที่ต้องเอาพรรคพวกเข้ามาดูแลนี้ ตนขอ- ยกตัวอย่างกรณีศาลาโม รัฐบาลยังไม่มีการตั้ง เพียงแต่มีการวิเคราะห์ คนโน้นพูดดี คนนี้พูดดี แต่ทางบริษัทแปซิฟิกา ได้ไปสัมภาษณ์ท่านบิดคานันทะฯ ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ การสัมภาษณ์พระ ท่านจะต้องว่า การพนันเป็นอย่างไร แต่ถ้าสัมภาษณ์คนเล่น ก็ต้องบอกว่าดี ไม่ต้องเพิ่งจะต้องไป ไปที่มาเก่า ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ตั้งศาลาโม แต่ออกข่าวไปในลักษณะที่ทำให้รัฐบาลเสียหาย ตนจึง- บอกว่าต้องชะลอข่าวนี้ไว้ ถ้ารัฐบาลตั้ง จึงค่อยเอาข่าวนี้มาออก แต่บริษัทแปซิฟิกา ออกข่าวนี้ สามวันติดต่อกัน ใครจะปฏิเสธว่า สื่อมวลชนไม่ใช่กระบอกเสียงของรัฐบาล อ.ส.ม.ท. ไม่ได้เป็น สถานที่ดีให้คำรัฐบาล เป็นสถานที่ที่ใช้ชี้แจงความจริงให้ประชาชนเข้าใจ ใครอยากทำข่าวอิสระ จะต้องลาออกจาก อ.ส.ม.ท. จะต้องตั้งสถานีโทรทัศน์เอาเอง จะใช้เวที อ.ส.ม.ท. คำรัฐบาล ไม่ได้ แต่ อ.ส.ม.ท. จะเปิดให้เป็นเวทีได้สำหรับนักการเมืองฝ่ายค้าน ที่จะมาแสดงความคิดเห็น หรือว่ากล่าว บอกกล่าวรัฐบาลได้ ไม่ใช่ว่าใครนึกสนุก จะใช้ อ.ส.ม.ท. คำรัฐบาล ตนไม่ยอมให้ ออกเป็นเค็ดขาด ต่อไปจะจัดรายการ "ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ" โดยเช็กหัวหน้าพรรค หรือตัวแทน- พรรคมาแสดงความคิดเห็น เนื่องจากสภาปิด ฝ่ายค้านไม่มีเวทีแสดงความคิดเห็น โดยจะ เช็กชวน ให้มาแสดงความคิดเห็น พูดอย่างไรจะไม่ห้ามปราม เปิดให้พูดเสรีอย่างเต็มที่ ให้เกียรติฝ่ายค้าน ว่ามีวิจารณ์ถากถางที่จะแสดงความคิดเห็น

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ขอให้เขียนไปได้เลยในข้อที่ว่า ตนจะเอาพรรคพวกมาดูแล อ.ส.ม.ท. และย้ำว่า วันที่ ๒๔ นี้ จะตั้งผู้อำนวยการแล้ว แต่จะเป็นใคร ยังไม่บอก แต่ยืนยันว่าจะตั้งแน่ รวมทั้งจะตั้งผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๔ คนใหม่ด้วย คนปัจจุบัน จะเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ดี ตนจะตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้ แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณา. -๒๐๑(๐๐๔,๐๐๖) พ.๔

๑๗

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒

รอบบ่าย

๑๒-๐๗๓๒-๐๕๖๐

ร.ต.อ.เฉลิม ยืนยันการปลดกบอริค กฟผ. ครั้งแรกทำเอง นายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่ง

รัฐสภา ๖ ก.ค. - ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครั้งแรกเป็นการกระทำที่ถูกต้อง และกรณี นายราชันย์ ชูชื่น ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ไปกล่าวปราศรัยที่ห้องสนามหลวงไม่ผิด

ทั้งนี้ เป็นการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังจากที่คณะผู้ประกาศหญิง ๑๐ คน ของ อ.ส.ม.ท. นำโดย นางกุลลาสิรี พานิช หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ อ.ส.ม.ท. นำกระเช้าดอกไม้ไปมอบให้กำลังใจ ร.ต.อ.เฉลิม ในฐานะประธานกรรมการ อ.ส.ม.ท. ที่หน้าตึกรัฐสภา

เมื่อตอนเช้าวันนี้ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณพนักงานกลุ่มมาให้กำลังใจ

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกไม่สบายใจในการที่มีข่าวว่าการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร กฟผ. นั้น พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เป็นคนสั่งการให้ตนดำเนินการขอเรียนว่า การปรับปรุงคณะกรรมการบริหาร กฟผ. ครั้งแรก ตนเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยฉำพังทั้งหมด ซึ่งตนขอยืนยันว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้อง แต่บังเอิญไม่ถูกใจบางคน โดยตนจะอธิบายเหตุผล รายละเอียด ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคมนี้ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร กฟผ. ใหม่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ ตนก็ไม่ได้ขัดข้อง เพราะถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งกับบัญชา แต่หลังวันที่ ๑๔ กรกฎาคมแล้ว ตนจะทำบันทึกขอฟื้นความรับผิดชอบ กฟผ. สำหรับขณะนี้ งานของ กฟผ. ตนจะไม่ลงนาม แต่จะเก็บไว้มอบให้นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่มี ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ให้นำปลัด นายราชันย์ ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. เพราะไปปราศรัยที่ห้องสนามหลวง ว่า นายราชันย์ เป็นสมาชิกพรรคมวลชน การกล่าวปราศรัยที่ห้องสนามหลวงเป็นการพบกับสมาชิกพรรค เมื่อมีสมาชิกพรรคมาทำไปทำ เรื่องนี้พรรคมวลชนมีนักกฎหมายอยู่ถึง ๔๐-๕๐ คน มีนักวิชาการอีกจำนวนมาก จะไม่รู้กฎหมายได้อย่างไร ถ้าเป็นช่วงอยู่ในระหว่างการเลือกตั้ง จึงเป็นความผิด แต่ขณะนี้ไม่ใช่ฤดูกาลหาเสียง และโดยปกติแล้ว นายราชันย์ จะรายงานผลงานต่อกรรมการบริหาร พรรคมวลชนทุกเดือน

ขอเรียนว่าเมื่อสมาชิกพรรคมวลชนมาพบ ถ้านายราชันย์ไม่ไปพบ หากสมัยหน้า นายราชันย์ ลงเลือกตั้งแล้ว สมาชิกจะเลือกให้หรือ ตนจึงไม่เข้าใจว่า ส.ส.พรรคฝ่ายค้านทำเรื่องอะไร แต่ถ้าหากยื่นเรื่องมาตนจะสอบสวนให้. -๒๑๔ (๒๐๐) พ.๘

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๑๒

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2533

รอบค่ำ

13-0633-0519

ผอ.อ.ส.ม.ท.ชี้แจงการปฏิบัติของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของ อ.ส.ม.ท. พร้อมรุดถ่ายทอด

กองบัญชาการทหารสูงสุด 22 มิ.ย.- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งทหารเรือควบคุมเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม.ท. พร้อมรุดติดอุปกรณ์สื่อสารกลางดึกวันนี้ หลังพบระบบติดต่อสื่อสารทหารถูกรบกวน ด้าน ผอ.อ.ส.ม.ท.ชี้แจงไม่มีเหตุขอบแฝง เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของเจ้าหน้าที่เพื่อทดสอบการส่งสัญญาณวิทยุของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของ อ.ส.ม.ท. ว่าชัดเจนหรือไม่เท่านั้น

เมื่อตอนสายวันนี้ สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง กองอำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศตรวจพบการบ่อนทำลายระบบการติดต่อสื่อสาร โดยมีข้อความรายละเอียดดังนี้ เนื่องจากปรากฏว่า ระบบการติดต่อสื่อสารของทางทหารถูกรบกวน ทำให้มีปัญหาในการติดต่อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้พยายามหาทางตรวจสอบต้นตอถึงกล่าว จึงทราบว่าได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งนำยานพาหนะซึ่งมีการติดตั้งเครื่องสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปซุ่มซ่อนไว้ ณ ที่บริเวณวัดไร่เลียง ถนนเพชรเกษม ซอย 110 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่เร้นลับอย่างผิดสังเกต และมีเจ้าหน้าที่ประจำดำเนินการในยามวิกาล จึงได้รายงานให้ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศทราบ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จึงสั่งการไปยังผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเขตทหารเรือ ให้จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปเชิญคณะบุคคลดังกล่าว พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดมาทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ที่ศูนย์อำนาจการร่วมกองอำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สนามเสือป่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2533 เวลาประมาณ 02.00 น.

จากการสอบถามคณะบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน โดยได้รับคำสั่งจาก นายราชันย์ ชูชื่น ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ให้นำรถพร้อมอุปกรณ์มาติดตั้งเตรียมออกอากาศ โดย นายราชันย์ เป็นผู้กำหนดจุดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2533 เป็นต้นมา นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ตรวจพบ ปรากฏว่าเป็นอุปกรณ์การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขีดความสามารถส่งกระจายเสียงภาค เอฟ.เอ็ม. ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสามารถใช้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงให้แก่สถานีวิทยุอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีวิทยุโทรคมนาคมซึ่งตามปกติมิใช่เฉพาะในกิจการทหารเท่านั้นอยู่ด้วย

/รายละเอียด

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

รายงานข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2533

13-0633-0519

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๑๓

รอบคำ

รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ให้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว

ต่อมา เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันนี้ นายราชันย์ สุเขิน ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวที่ อ.ส.ม.ท. ว่า ตามที่สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด ออกแถลงการณ์เรื่อง กองอำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ตรวจพบการบ่อนทำลายระบบการติดต่อสื่อสาร และเกี่ยวโยงมาถึง อ.ส.ม.ท. และตัวเองนั้น ขอชี้แจงว่า เป็นเรื่องที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่ โดยปกติอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกระจายเสียงของ อ.ส.ม.ท. ที่มีอยู่ เรามีกการตรวจสอบกันอยู่ประจำ ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย เพราะปกติเราทำกันมาตลอด โดยเหตุที่ว่า อ.ส.ม.ท. เป็นหน่วยงานของรัฐ ทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน เมื่อจะเผยแพร่ทางด้านรายการวิทยุกระจายเสียงหรือรายการโทรทัศน์ออกไป เราก็ต้องมั่นใจว่า ประสิทธิภาพในการรับชมหรือการรับฟังของประชาชนจะคงดีและชัดเจน สมกับที่ประชาชนรับฟังรายการของ อ.ส.ม.ท. คือ รายการของวิทยุ ท.ท.ท. และโทรทัศน์ ช่อง 9

นายราชันย์ กล่าวว่ รดดังกล่าวเรียกว่า โมบายยูนิต มีหน้าที่ทดสอบกันอยู่ประจำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่งกระจายเสียงและการรับฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระยะหลังเมื่อเราได้นำเครื่องส่งวิทยุ เอ.เอ็ม. สเตอริโอมาใช้ เราได้รับการร้องเรียนจากผู้ฟังจำนวนมากจากบริเวณเขตหนองแขมหรือบางส่วนของเขตภาษีเจริญว่ารับฟังได้ไม่ชัดเจน แต่ว่าที่ไกลออกไปจะชัดเจนมาก ดังนั้น เราจึงดำเนินการออกไปทดสอบ เฉพาะจุดหนองแขมนี้ไม่ใช่เพิ่งจะทำได้เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่เราทำกันตั้งแต่เดือนเมษายนต่อเนื่องกันมาแล้วย้ายของสถานีไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้เรายังมีโครงการว่า หลังจากนี้จะส่งต่อไปถึงจังหวัดนครปฐมหรือบริเวณไกลออกไปอีก เพื่อที่จะส่งสัญญาณเข้ามาถึงเครื่องส่ง

ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. กล่าวต่อไปว่า เครื่องส่งวิทยุ เอ.เอ็ม. นี้อยู่ที่หนองแขมเพราะฉะนั้น การส่งสัญญาณมาจากทิศทางอื่นแล้วยังออกอากาศไปจากเครื่องส่ง นอกจากเครื่องส่งของเราที่มีอยู่ในหออารีสัมพันธ์ พญาไท แล้ว ซึ่งจะเป็นการทดสอบได้ว่าออกมาชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็ดี เราไม่ได้ปรับปรุงเฉพาะการส่งอย่างเดียว แม้แต่การรับ เช่น โทรทัศน์ในต่างจังหวัด ศูนย์วิศวกรรมของเราในต่างจังหวัดจะออกไปสัมภาษณ์ประชาชนตลอดเวลาว่าประชาชนรับฟังได้ชัดเจนหรือไม่

/ตามคำแถลง

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๑๔

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2533

รอบค่ำ

13-0633-0519

✓ "ตามคำแถลงของสำนักงานสารนิเทศที่บอกว่าเราเอารถคันนั้นไปซุกซ่อนไว้บริเวณ วัดไม้เลียง ถนนเพชรเกษม ซอย 110 เขตหนองแขม กทม. ซึ่งเป็นสถานที่เร็นลับอย่างผิดกฎหมาย ตรงนี้ผมอยากจะเรียนว่า เฉพาะตัวรถโมบายยูนิตและวิทยุของเราใหญ่โตมโหฬารมาก เป็นรถสิบล้อ และมีรถพ่วง โดยมีเครื่องปั่นไฟอยู่ด้วย เวลาจะไปไหนต้องขอรถนำ เพราะจะไม่สะดวกต่อการจราจร และที่ตัวรถเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นรถวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุ ท.ท.ท. ของ อ.ส.ม.ท. ไม่มีการปิดบังปกคลุมอะไรทั้งสิ้น และซอยเพชรเกษม 110 กว่าจะเข้าไปได้รถจะต้องวิ่งเข้าถนนใหญ่ และเข้าซอยอีกสัก และมีประชาชนอยู่สองข้างทางตลอด จนกระทั่งถึงในวัดซึ่งในวัดนั้นก็ยังมีทั้งภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เป็นประจำ เมื่อเราเข้าไปก็รู้สึกสบายใจเพราะไปฝากพระไว้ แต่ถ้าหากว่า ผมเอาไปฝากกุหาเราก็คงมีการวิจารณ์กันอีก เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นที่เร็นลับอะไรเลย ขอยอาจจะ ลึกบ้าง แต่ชาวบ้านอยู่สองข้างทางเห็นตลอด รถใหญ่โตมโหฬารปิดบังสายตาใครไม่ได้เลย และบริเวณ ที่ตั้งตรงนั้น เมื่อเราวิ่งกลับจากตัวรถเข้าไปยังเครื่องส่งเอ.เอ็ม. ที่หนองแขมก็จะสามารถยิงได้ตรง เพราะฉะนั้นจึงถือว่าไม่ใช่เรื่องเร็นลับอะไรเลย" นายราชันย์ กล่าว

นายราชันย์ กล่าวด้วยว่า ตอนแรกเราจะไปตั้งที่วัดอุดมรังษี ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ในวันที่ 17 มิถุนายน แต่ปรากฏว่ามีการสอดส่องอยู่ เกรงว่าจะเป็นการรบกวนคนจะไปทำบุญและสวดศพ จึงหันมาเปลี่ยนที่ใหม่ ซึ่งไม่ไกลจากที่เดิม แต่เปลี่ยนองศาไปเล็กน้อยเท่านั้น การที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ คำนึงการในยามวิกาลนั้น ตนอยากจะเรียนว่าตอนนี้การส่งวิทยุเอ.เอ็ม.ของเรา ภาคกลางวัน เราใช้เครื่องเอ.เอ็ม.ธรรมดา แต่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเราใช้เครื่องเอ.เอ็ม.สเตอริโอเพื่อสลับกัน และเมื่อเราจะทดลองเครื่องนี้ บางครั้งเราต้องทดลองในตอนกลางคืนด้วย และที่จำเป็นต้องมี เจ้าหน้าที่ประจำ เพราะตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดซื้อมาราคาถึง 12 ล้านบาท จะอาศัยพระอย่างเดียวย คงไม่ได้ เจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องอยู่ประจำ แต่ไม่ได้มีการจัดเวรว่าจะต้องอยู่กันกี่ชั่วโมง อย่างไรก็ดี สำหรับรถที่ซื้อมานี้ซื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยมีการทดสอบกันเป็นประจำ หลายจุด ซึ่งไม่มีปัญหาอะไร และการออกไปตรวจสอบนั้นก็ไม่ต้องขออนุญาตหน่วยราชการใดทั้งสิ้น เพราะว่าเป็นกิจกรรมปกติ ที่เราปฏิบัติ ไม่ได้ไปรบกวนใคร ส่วนที่บอกว่าการที่เจ้าหน้าที่และรถออกไปรับคำสั่งจากตนนั้น ถือว่าถูกต้อง เพราะการที่จะนำรถถ่ายทอดวิทยุหรือถ่ายทอดโทรทัศน์ก็ออกไปนอกที่ตั้ง คนที่มีอำนาจ อนุมัติได้คือ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. เท่านั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. คนอื่นสั่งไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังมีการแถลงว่า ตนเป็นผู้กำหนดจุดด้วยตนเอง ขอเรียนว่าตนไม่ได้ทำงานอยู่บนหอคอยงาช้าง ธรรมชาติการทำงานของตนคือคลุกคลีกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งตนไม่เคย เรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

/ "ผมจะลงไป



รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า 15

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2533

รอบค่ำ

13-0633-0519

"ผมจะลงไปตากแดดตากฝนกับเขาเมื่อสามารถทำได้ นอกจากถ้าติดราชการอื่น ผมไปไม่ได้ หลายครั้งที่มีการถ่ายทอดอยู่ต่างจังหวัด ผมจะอยู่กับเขาด้วย จนกระทั่งทดลอง บึงดาวเทียมไมโครเวฟเข้ากรุงเทพฯ เห็นว่าเรียบร้อยแล้วผมจึงจะกลับไปนอน งานส่วนใหญ่ผมจะ กลับพร้อม ๆ กับเพื่อนร่วมงานหรือกลับทีหลัง บังเอิญผมพอมีความรู้ด้านนี้อยู่ พอที่จะปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนกันได้ว่า ควรจะตั้งจุดไหนมันจะ เหมาะในการที่จะทดสอบสัญญาณ และเวลาที่ผมไป-ปฏิบัติงานอย่างนั้น ค่าล่วงเวลามักไม่มีสิทธิ์ได้ เบี้ยเลี้ยงผมก็ไม่ได้ เพราะถ้าหากจะเอาเบี้ยเลี้ยง ก็หมายถึงว่าผมจะต้องตั้งเบิกให้ตัวเอง และอนุมัติให้ตัวเอง ซึ่งผมคงจะละอาย คงไม่หนาพอที่จะ-ทำอย่างนั้น"

ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.กล่าวอีกว่า การที่สำนักงานสารนิเทศแถลงว่า อุปกรณ์-ที่ตรวจพบปรากฏว่าเป็นอุปกรณ์การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขีดความสามารถส่งกระจายเสียง ภาคเอฟ.เอ็ม.ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงนั้น รถของเราถือว่าเป็น รถถ่ายทอดที่ชื่อว่า 12 ล้านบาท ถ้าหากไม่มีประสิทธิภาพสูงพอมันก็ไม่คุ้มกับเงินที่เราจ่ายไป และบอกว่าใช้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงให้สถานีวิทยุอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขอเรียนว่าจะ เป็นแม่ข่ายให้ได้ เฉพาะความถี่ของสถานีวิทยุ ท.ท.ท.ของ อ.ส.ม.ท.ซึ่งได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ (ก.บ.ถ.) จะเป็นแม่ข่ายสถานีอื่นไม่ได้เลย และถ้าหาก มีการทดสอบเข้ามาแล้วก็จะรบกวนเฉพาะคลื่นของตัวเองเท่านั้น ดังนั้นขอยืนยันว่าไม่สามารถ จะส่งไปยังความถี่อื่นได้เลย และที่บอกว่ามีวิทยุโทรคมนาคมอยู่ในรถด้วยนั้น ขอชี้แจงว่าวิทยุ นั้น ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านการตรวจของกรมศุลกากร ได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย์-โทรเลข และเป็นเครื่องที่มีติดมากับรถ มีคณะกรรมการตรวจรับของ อ.ส.ม.ท. เรียบร้อย และถ้าหากคณะกรรมการตรวจรับโดยไม่มีอนุญาตต่าง ๆ ก็คงถูกสอบสวนไปนานแล้ว แต่ก็ทำกัน อย่างถูกต้องทั้งหมด ที่สำคัญคือถ้าหากการทดสอบที่ อ.ส.ม.ท.ดำเนินการครั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ ในการรับฟังอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เกิดไปรบกวนสถานีไหนเข้า ตนก็ยินดีที่จะขอภัย และโดยปกติคลื่นเอฟ.เอ็ม.จะไปรบกวนใต้อากาศ เพราะคลื่นของแต่ละสถานี ก.บ.ถ.จะเป็น-ผู้อนุญาตและกำกับดูแลให้เพื่อให้ใช้ความถี่ และแต่ละความถี่มันต้องห่างกัน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ 0.5 เมกะเฮิรตซ์ มันไม่มีทางจะไปรบกวนกันได้เลย และการจะไปรบกวนเครือข่ายทหาร ก็ยังเป็นไปไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้ขอยืนยันว่าสามารถตรวจสอบจากนักวิชาการที่ไหนก็ได้

"ผมกราบเรียนได้แล้วว่า ตั้งแต่ผมอนุญาตให้รถคันนี้ออกไปดำเนินการ เราเพิ่ง ทดลองเพียงสองครั้งเท่านั้นเอง เนื่องจากว่าถ้าส่งมากก็จะรบกวนรายการวิทยุของเราเองที่มีอยู่แล้ว หลังจากนั้นก็ไม่ทำอีกเลย เราทดลองครั้งแรกไม่เกิน 5 วินาที หลังจากนั้นก็ทำไม่ได้ เพราะ-กระแสไฟที่รั่วไม่พอ จะใช้เครื่องปั่นไฟที่มีอยู่ก็จะ เกิดเสียงดังรบกวนทั้งพระและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง จึงไม่ได้ทดลองต่อ และเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่ายังไม่สามารถทดสอบได้เต็มที่ ผมจึงอนุญาตให้อยู่ตรงนั้น ด้วยยาวๆ และก็ไม่เกิดเรื่องขึ้นพอดี"

/ นายราชันย์

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

รายงานข่าวประจำวัน
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2533
13-0633-0519

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า 16

รอบค่ำ

นายราชันย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เรามีโครงการขยายเครือข่ายสถานีวิทยุไปต่างจังหวัดมาก บางจังหวัดผู้ร่วมโครงการอาจหาอุปกรณ์เครื่องส่งหรือห้องส่งได้ไม่ทัน เราสามารถส่งรถคันนี้ไปทำหน้าที่เป็นห้องส่งชั่วคราวได้ แต่ต้องเป็นความถี่ที่ ก.บ.ถ. อนุมัติให้เท่านั้น อีกทั้งใช้ในการถ่ายทอดได้ เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนภูมิภาคที่เชียงใหม่ เราก็ใช้รถคันนี้ถ่ายทอด รวมทั้งใช้ทดสอบข่ายการกระจายเสียง ซึ่งจะผ่านดาวเทียมปลาปาไปยังสถานีวิทยุส่วนภูมิภาคของเราทั่วประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดสด

ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. กล่าวด้วยว่า เรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้ไปบ่อนทำลายระบบการสื่อสารที่ไหน แต่ถ้าบังเอิญเกิดขัดข้องทางเทคนิค ดนก็ขอภัยหน่วยงานเหล่านั้น แต่ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากเหลือเกิน และรถคันนี้เป็นอุปกรณ์ของรัฐ การที่จะนำออกไปใช้ก็ต้องให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐและประเทศชาติ รวมทั้งหน่วยงานอื่นก็ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เพราะฉะนั้นข้อขัดข้องอะไรต่าง ๆ คิดว่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร และที่ตบตีแจ่มมาทั้งหมดก็ด้วยความเคารพสำนักงานสารนิเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ ดนมีความเคารพนับถือเป็นส่วนตัวอยู่แล้ว งานวันเกิด อ.ส.ม.ท. ท่านนำคณะมาเยี่ยมทุกปี เพราะฉะนั้นปัญหานี้จึงไม่น่าจะมีอะไรขัดแย้งกันต่อไป และทุกอย่างคงเรียบร้อยและเกิดความเข้าใจกันได้ด้วยดี

นายราชันย์ กล่าวอีกว่า สำหรับรถที่ถูกยึดไปนั้นทราบว่าฝ่ายทหารกำลังจะคืนให้ส่วนเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม.ท. ก็ปล่อยกลับมาทั้งหมดแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องนี้ได้มีการรายงานให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่ นายราชันย์ กล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องรายงาน เพราะเป็นการปฏิบัติงานที่ผู้ภายในอำนาจของตน ปกติรัฐมนตรีก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นปกติอยู่แล้ว เรื่องนี้เราสามารถปฏิบัติงานได้เอง ไม่เกี่ยวกับนโยบาย...

ต่อข้อถามที่ว่า เรื่องนี้เป็นการถูกกลั่นแกล้งหรือจับผิดหรือไม่ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ตอบว่า ดนไม่คิด แต่คิดว่าอาจมีใครให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนต่อสำนักงานสารนิเทศก็ได้ และทั้งนี้เราเป็นหน่วยราชการด้วยกันทำงานร่วมกันมาตลอด แล้วจะมากลั่นแกล้งกันทำไม ถ้าสมมุติว่า อ.ส.ม.ท. จะมีเวทนาไปก่อกวนระบบการติดต่อสื่อสารของทหารตนก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรขึ้นมา ในเมื่อทำงานเพื่อชาติด้วยกันทั้งนั้น. -202, 203

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

รายงานข่าวประจำวัน
วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๓
๑๓-๐๖๓๓-๐๕๓๗

ข่าวการเมือง-สังคม
รอบข่าว

ร.ต.อ. เฉลิมชัย แจงกรณีทหารยึดรถถ่ายทอควิทยุของ อ.ส.ม.ท.

ทำเนียบรัฐบาล ๒๕ มิ.ย. - ร.ต.อ. เฉลิมชัย อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. เปิดเผยกรณีทหารยึดรถถ่ายทอควิทยุของ อ.ส.ม.ท. ว่า คนยังไม่ทราบเรื่อง เนื่องจากตนไปต่างจังหวัดตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายนที่ผ่านมา และเพิ่งกลับถึงกรุงเทพฯ เมื่อ ๐๒.๐๐ น.วันนี้ จึงไม่ทราบในรายละเอียดว่าเรื่องเป็นอย่างไร และนายราชันย์ ฐะเซ็น ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ยังไม่ได้รายงานให้ตนทราบ อย่างไรก็ตาม หากทหารจะนำรถถ่ายทอควิทยุไปตรวจสอบคลื่นความถี่ก็ต้องให้ไปตรวจสอบว่ามี การรบกวนจริงหรือไม่

ส่วนวัตถุประสงค์ของการนำรถถ่ายทอควิทยุไปจอดที่ซอยเพชรเกษม ๑๑๐ นั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รถดังกล่าวออกไปเป็นประจำ เพราะเป็นรถที่ออกไปตรวจความถี่ เป็นเรื่องทางเทคนิคและรถคันนี้ใช้ประโยชน์คือ เนกประสงค์โดยตั้งงบประมาณซื้อเมื่อปี ๒๕๒๔ สั่งซื้อในปี ๒๕๓๐ เมื่อสั่งซื้อตั้ง "สเปค" ไว้ว่าจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ครบและได้นำเข้าผ่านกรมศุลกากร อ.ส.ม.ท. สามารถที่มีเครื่องมือสื่อสารได้ แต่จะใช้เครื่องมือสื่อสารใด หากไม่มีความถี่ต้องขออนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขก่อนตามหลักกา ร ส่วนการที่กรมไปรษณีย์โทรเลข ว่า อ.ส.ม.ท. ไม่ได้ขออนุญาตคลื่นความถี่นั้น เนื่องจากยังไม่ได้ใช้ก็ไม่มีคลื่น ในรถถ่ายทอควิทยุ มีวิทยุ "ซิงเกิล ไซด์ แบน" ถัดมากับรถเมื่อตั้ง "สเปค" สั่งซื้อ แต่ไม่ได้ใช้เพราะไม่มีลูกข่าย ดังนั้นจึงไม่ได้ขออนุญาตความถี่จากกรมไปรษณีย์โทรเลข

"หากจะถามว่า อ.ส.ม.ท. จะมีเครื่องมือสื่อสารดังกล่าวได้หรือไม่ ตอบว่า มีได้ และซื้อมาก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่ง" ร.ต.อ. เฉลิมชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า จุดประสงค์ที่นำรถถ่ายทอควิทยุไปตั้งที่ซอยเพชรเกษม ๑๑๐ นั้น เป็นอย่างไร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประชาชนอาจจะสงสัย มองว่า อ.ส.ม.ท. เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ภาพและข่าวอยู่ที่อโศก-ดินแดง แต่การเผยแพร่ภาพและข่าวนั้น สถานีอยู่ที่หนองแขม และข้างใต้ วิทยุเอ เอ็ม ๑๔๔๔ ก็อยู่ที่บางไผ่ เมื่อรถถ่ายทอควิทยุไปตั้งที่ถนนเพชรเกษม ๑๑๐ ก็ถือว่าทำถูกต้องแล้ว

ส่วนการที่ทางทหารได้ว่าผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. แดงลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ร.ต.อ. เฉลิมชัย แจงว่า ตนไม่ทราบว่าผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. แดงลงอะไร ผู้สื่อข่าวถามว่า อ.ส.ม.ท. จะให้ความร่วมมือ เพื่อให้มีการตรวจสอบ เครื่องมือบนรถถ่ายทอควิทยุหรือไม่ ร.ต.อ. เฉลิมชัย กล่าวว่า หน่วยงานราชการด้วยกัน อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องใหญ่โต ถ้าทางทหารเห็นว่าคลื่นไปรบกวนความถี่ก็ทำให้เรียบร้อย ไม่มีปัญหาอะไร

/ผู้สื่อข่าว

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๒

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๓

รอบบ่าย

๑๓-๐๖๓๓-๐๔๒๗

ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่มีผู้มองว่า การกระทำของ อ.ส.ม.ท. เป็นการต่อต้านการปฏิวัติ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "ใครจะปฏิวัติ ไม่มี ชุคกันเรื่อยไป อ.ส.ม.ท.มีแต่ผู้ประกาศสาว ๆ จะไปทำอย่างนั้นได้อย่างไร คิดมากเกินไปเอง อย่างมองว่า เป็นการปิดรถ ให้มองว่าทหารมีข้อมูลว่าความถี่รถคนคลื่นทหาร เมื่อทหารเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อย ของบ้าน เมืองก็ย่อมที่จะนำรถดังกล่าวมาตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และถ้าเป็นจริง เช่นนั้น จะต้องแก้ไข"

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนรู้สึกตกใจเมื่อผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ ไปหาตนที่บ้าน ตนคิดว่ารถ อ.ส.ม.ท. ถูกจับ เพราะชนบุหรี่ยี่ห้อ ฟ้าสี หรือชนไม้ เกือบจากพม่า เสียอีก เรื่องนี้ไม่มีอะไร ให้ทหารตรวจสอบไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะส่งเจ้าหน้าที่ของ อ.ส.ม.ท. ไปร่วมในการตรวจสอบหรือไม่ ร.ต.อ. เฉลิม กล่าวว่า หน่วยราชการด้วยกัน เมื่อทหารขอตรวจสอบก็ให้ตรวจอย่างชัดเจน หากความถี่ซ้อนกันต้องติดต่อกกรมไปรษณีย์โทรเลข ตนยืนยันว่ารถคันนี้ซื้อตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ ก่อนที่ตนจะรับหน้าที่ และรถได้ออกไปนอกสถานที่เป็นประจำ บางครั้งก็สับสนภาพไม่ชัดเจน ก็ออกไปดำเนินการไปแก้ไข เป็นเรื่องทางเทคนิค การที่จะส่งให้นำรถถ่ายทดสอบเข้า-ออกนั้น ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. มีหน้าที่สั่งได้ ตนไม่ทราบในเรื่องนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ประชาชนสับสนเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง ขณะเดียวกัน มีเรื่องปิดรถถ่ายทอดวิทยุของ อ.ส.ม.ท. อีก ร.ต.อ. เฉลิม กล่าวว่า ความจริงไม่มีอะไร แต่ผู้สื่อข่าวเก่งขึ้น ตามข่าวได้อย่างกระชั้นชิด สามารถหาข้อเท็จจริงได้ทุกวัน ถ้าคนถูกถาม ไม่ตั้งหลักดี ๆ ก็เป็นข่าว ตามทางนั้นที่ทางนี้ที่ก็มีความเห็นขัดแย้งกันได้ บางครั้งเจตนาตรงกัน คนจึงต้องถามว่าเป็นรถอะไร วันนี้นัดจะไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. และจะให้ความร่วมมือกับทางทหาร "เรื่องทุกอย่างก็จบ ปกติแล้วคลื่นวิทยุในทางธุรกิจ และคลื่นของทางราชการจะเป็นคนละส่วนกัน แต่อาจจะเป็นไปได้ที่คลื่นจะทับกัน ต้องแก้ไขให้ดี ไม่มีอะไร"

ส่วนการที่วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายนที่ผ่านมา ทางทหารขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ มาตรวจร่วมกับกรมไปรษณีย์โทรเลข แต่เจ้าหน้าที่ตอบว่า ทางผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ไม่ได้สั่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ คงจะขัดข้องในทางปฏิบัติ. - ๒๑๔(๒๐๑) พ.๑๓

รายงานข่าวประจำวัน
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๓
๑๓-๑๐๓๓-๐๕๐๕

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๔
รวมคำ

ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. เข้าพบผู้บัญชาการทหารสูงสุดหารือเรื่องรถวิทยุ "โมบาย ยูนิต"

กองบัญชาการทหารสูงสุด ๓๐ ต.ท.- นายราชนันท์ สุเชื้อน ผู้อำนวยการ
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) เข้าพบ พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดเข้าวันนี้ เพื่อหารือเรื่องรถวิทยุกระจายเสียง
เคลื่อนที่ของ อ.ส.ม.ท. ที่ทางทหารยึดไปเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา

หลังการหารือ นายราชนันท์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การเข้าพบผู้บัญชาการทหารสูงสุด
วันนี้ยังไม่ได้มีการตกลงกันถึงเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องระหว่างหน่วยราชการที่จะหารือกันต่อไป
จะนานเท่าไรก็ไม่เป็นไร คนก็ไม่เป็นห่วงเพราะรถอยู่ในความดูแลของหน่วยราชการด้วยกัน
ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. กล่าวว่า การหารือเรื่องนี้กับทางทหารครั้งนี้
ไม่ใช่เป็นครั้งแรก เพราะได้มีการหารือในระดับล่างกันมาบ้างแล้ว แต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ตน
ได้หารือกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยตรง

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีโอกาสที่ อ.ส.ม.ท. จะได้รถคืนหรือไม่เพียงใด นายราชนันท์
กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหา แต่จะใช้เวลานานเท่าไรยังไม่ทราบ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นี้
จะต้องมีการขอใบอนุญาตเกรงมือสื่อสารในรถคันดังกล่าวนี้

ต่อข้อถามที่ว่า เท่าที่ได้หารือกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังมีเรื่องติดขัดอะไร
ที่ยังไม่สามารถนำรถกลับคืนไม่ได้ในขณะนี้ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. กล่าวว่า ติดขัดในเรื่อง
รายละเอียดเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและวิธีการเคลื่อนย้าย

นายราชนันท์ ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่า พล.อ.สุนทร กล่าวในเรื่องนี้อย่างไร
โดยกล่าวว่า พล.อ.สุนทร ไม่ได้เรียกตนมาสอบสวน เพียงเชิญมาหารือกันเท่านั้น พล.อ.สุนทร
มีท่าทีที่ดีมาก และปฏิบัติในฐานะที่หน่วยงานทหารกับ อ.ส.ม.ท. ต่างก็เป็นส่วนราชการด้วยกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับรถวิทยุกระจายเสียง
ดังกล่าวอาจจะถูกนำไปใช้ปฏิบัติงานบางอย่างที่ล่อแหลม ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. กล่าวว่า
ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ เพียงแต่หารือกันว่าจะแก้ไขปัญหามาอย่างไร

ต่อข้อถามที่ว่า ขณะนี้ อ.ส.ม.ท. มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนำรถคืนหรือไม่
นายราชนันท์ กล่าวว่า "ความจำเป็นนั้นมีแน่ แต่เราจะคิดถึงความจำเป็นของเราอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึง
ความเข้าใจของใครเลยไม่ได้ เราควรสร้างความกระจ่างในแง่การปฏิบัติงานให้ใครต่อใคร
ได้เข้าใจเสียก่อน ขณะนี้ อ.ส.ม.ท. แก้ไขปัญหาโดยการหาเกรงมืออินเินที่ทดแทนไปพลางก่อน"

ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. กล่าวด้วยว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าใจถึงการปฏิบัติการกิจของ
อ.ส.ม.ท. ซึ่งทาง อ.ส.ม.ท. เองก็เข้าใจความรู้สึกของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่อาจจะเห็นห่วงว่า
หากให้ อ.ส.ม.ท. นำรถกลับไประหว่างบางอย่างอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งความจริงแล้วในแง่ของเอกสารต่าง ๆ
ปรากฏชัดว่า ไม่มีอะไรที่ผิด

นายราชนันท์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ไม่ได้เห็นนโยบายอะไรเป็นพิเศษ เพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานและบริหารงาน ไม่ใช่เรื่องนโยบาย.

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

รายงานข่าวประจำวัน
วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๓
๑๓-๑๐๓๓-๐๔๑๑

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๕
รอบบ่าย

"ร.ต.อ. เฉลิม" ยืนยันรถไม่ขาย ญาติ เป็นสมบัติของชาติ โอนให้ใครไม่ได้ ✓

ทำเนียบรัฐบาล ๓๑ ต.ค.- ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ระบุรถวิทยุกระจายเสียง เกยตื้นที่อเนกประสงค์ หรือรถไม่ขาย ญาติ ขององค์การสื่อสารมวลชน-
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ที่ทหารยึดไปนั้น เป็นสมบัติของชาติ โอนให้ใครไม่ได้
แต่ทหารจะใช้เวลาตรวจสอบด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนานเท่าไรไม่ชี้ชัด และปิดันรถคันนี้
สิ่งเข้ามาอย่างถูกต้องทุกอย่างและมีความจำเป็นต่อ อ.ส.ม.ท.

ร.ต.อ. เฉลิม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท.
ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า รถวิทยุกระจายเสียง เกยตื้นที่อเนกประสงค์นี้ส่งเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย
เสียภาษีศุลกากรอย่างถูกต้อง และได้รับอนุญาตให้ใช้วิทยุ เอสเอสบี. หรือ ซิงเกิล ไซท์ แบนด์
จากกรมไปรษณีย์โทรเลข ดังนั้น จึงเป็นสิ่งของที่ต้องการ เป็นสมบัติของชาติ ไม่ใช่ของคุณ
หรือของนายราชันย์ ยูเซ็น ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. หรือของบุคคลคนไหน แต่เป็นสมบัติ
ของประชาชน ๔๕ ล้านคน จะโอนให้ใครหรือใครจะยึดไปไม่ได้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การโอนทรัพย์สินของทางราชการ
มีระเบียบเขียนไว้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.ส.ม.ท. เป็นรัฐวิสาหกิจ จะโอนทรัพย์สินได้
ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง "ไม่ใช่มีกสนุกลง จะโอนให้ใครก็ได้ตามใจชอบ"

ผู้สื่อข่าวถามว่า อ.ส.ม.ท. จะยอมให้หน่วยงานอื่นยืมใช้รถคันนี้ได้อย่างไรทหารระบุหรือไม่
ร.ต.อ. เฉลิม กล่าวว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบและอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
ร.ต.อ. เฉลิม ยืนยันตามผู้สื่อข่าวว่า "คุณคิดว่าเงินไปไหนหรือไม่ที่จะเอาทรัพย์สินของ อ.ส.ม.ท.
ไปให้หน่วยงานอื่น คุณเป็นประชาชนน่าจะตอบคำถามแทนผมได้ดีกว่าว่าทำได้หรือไม่"

"ถ้าจะถามว่ารถคันนี้มีความจำเป็นต่อ อ.ส.ม.ท. หรือไม่ บอกได้ทันทีว่า
ถ้าไม่จำเป็นจะส่งเข้ามาทำไมราคา ๑๐ กว่าล้านบาท ดังนั้น จึงมีความจำเป็น
และคงจะโอนทรัพย์สินนี้ให้ใครไม่ได้" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
และว่ารถคันนี้ซื้อมาตั้งแต่สมัยที่ตนยังไม่ได้เข้ามารับผิดชอบ อ.ส.ม.ท. ใครเป็นคนกำหนด "สเป็ค"
คนก็ทราบ และผู้ที่ฝึกให้พนักงาน อ.ส.ม.ท. ใช้เครื่องมือก็คือทหาร ตนสงสัยว่าทำไมตอนนั้น
ถึงไม่ซุกถึงเรื่องความมั่นคง แต่เพิ่งจะมาพูดเมื่อตนเข้ามาดูแล อ.ส.ม.ท.

/ผู้สื่อข่าว...

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๒

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๓

รอบบ่าย

๑๓-๑๐๓๓-๐๕๑๑

✓ ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าทางทหารไม่ยอมให้กินจะทำอย่างไร ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่ "ไม่ใช่ไม่ยอมให้กิน แต่ทหารจะไม่ยอมกินให้ อยากเก็บไว้ผมก็ไม่ขัดข้องอะไร ถ้าเห็นว่าจะต้องตรวจสอบเพื่อความมั่นคง ซึ่งก็ได้ตรวจไปแล้ว ๒ เดือนยังไม่เสร็จ จะตรวจอีก ๒ เดือน ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี หรือนานเท่าไรก็ตรวจไป ถ้า อ.ส.ม.ท. จำเป็นต้องใช้ ก็จะไปซื้อใหม่ได้ เพราะ อ.ส.ม.ท. มีเงินมาก ปีนี้กำไรถึง ๒๓๙ ล้านบาท และจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยับงานของ อ.ส.ม.ท. ด้วย"

ส่วนเรื่องนี้การยุติโดยเร็วอย่างไร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนไม่ได้สนใจมาตั้งแต่ต้น เพราะ อ.ส.ม.ท. มีเครื่องมือมาก จึงไม่มีแนวความคิดว่าจะยุติหรือไม่ เมื่อทหารเห็นว่ายังตรวจสอบไม่เรียบร้อย ก็ให้ทำให้เรียบร้อย หรือเมื่อเห็นว่ามิอะไรผิด ก็ให้ดำเนินคดีไป แต่ตนก็ยังยืนยันว่า รถคันนี้ส่งเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย

การที่ทหารอ้างว่า ถ้าจะขอรดกันต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งนั้น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และย้ำอีกว่า อ.ส.ม.ท. ไม่ขัดข้องที่ทหารจะยึดรถคันนี้ไว้นานเท่าไร และ อ.ส.ม.ท. จะไม่ฟ้องดำเนินคดีด้วย เนื่องจากเห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และเข้าใจว่าทหารก็คงจะดูแลรถคันนี้ไว้อย่างดี

ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องนี้มีเลขนัยทางการเมืองหรือไม่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "พวกคุณน่าจะทราบ ผมไม่ได้ให้ความสนใจ ถือเป็นเรื่องธุรการ ผมรับผิดชอบค่านโยบาย"

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ในการร่วมรับประทานอาหารเข้ากับผู้บัญชาการเหล่าทัพที่บ้านซอยราชครูฯ ธานี ไม่มีการพูดถึงเรื่องรถโมบาย ยูนิตของ อ.ส.ม.ท. เป็นการร่วมรับประทานอาหารกันตามปกติ

ทางด้าน พล.อ.สุจินดา คราประยูร ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงเรื่องรถโมบาย ยูนิตว่า "ผมไม่รู้เรื่องเลย" -๒๑๕ (๒๐๕) พ.ม.

"อากาศเป็นพิษ จะมีชีวิตอยู่อย่างไร"

รายงานข่าวประจำวัน

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๑

๑๑-๐๘๓๑-๐๖๘๔

ข่าวในประเทศ หน้า ๑๕

รอบบ่าย



สำหรับแนวทางการดำเนินงานนั้น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า อ.ส.ม.ท. เป็นสื่อกลาง ในการเสนอแนวความคิดในลักษณะสร้างสรรค์ อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและกติกากฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแม่บทในการปกครองราชอาณาจักร จะเสนอข่าวฝ่ายใดก็ได้ เพียงแต่ต้องกลั่นกรอง ไม่ให้มีการเสนอข่าวในเชิงหมิ่นประมาทผู้อื่นผู้ใด และจากการที่ตนได้พบกับผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. เมื่อวานนี้ ได้ปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้นักการเมืองหน้าใหม่ ได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนบ้าง ซึ่ง เมื่อแนวความคิดนี้แพร่ออกไป ก็ได้รับคำชมเชยสะท้อนกลับมาแล้วว่า เป็นสิ่งที่ดี

ในตอนหนึ่งของการกล่าวกับพนักงาน ร.ต.อ.เฉลิม ได้กล่าวว่า ตนยังไม่ค่อยทราบ เรื่องของ อ.ส.ม.ท.นัก ซึ่งคงต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ซึ่งตนจะนำไปพิจารณา โดยขอให้ถือว่าตน เป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่จะช่วยกันทำให้ อ.ส.ม.ท. เจริญก้าวหน้า

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวด้วยว่า ตามที่มีข่าว ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ยื่นใบลาออกจาก ตำแหน่ง เนื่องจากถูกตบตีกัน นั้น ไม่เป็นความจริง นายมนตรี ไม่เคยมายื่นใบลาออก และถ้าหากจะ มายื่นจริง ๆ ตนก็จะไม่รับ แต่จะบอกให้กลับไปทำงานต่อไป เนื่องจากสิ่งที่นายมนตรี ได้กระทำมานั้น คืออยู่แล้ว

ในตอนหนึ่ง ร.ต.อ.เฉลิม ได้ชี้แจงกรณีที่ ดร.บุญเสริม วิสกุล ต้องลาออกจากตำแหน่ง ผอ.อ.ส.ม.ท. ว่า ตนยืนยันได้ว่าไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือของใคร เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะตบตีเฮ็ดได้รับ- เทนมาม้วนหนึ่ง จึงนำมาเปิดเผย ในฐานะที่ตนเป็นฝ่ายค้าน จึงตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ขึ้น ต่อมา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบหมายให้ พ.อ.อู๊ด เป็องแน นายทหารคนสนิท มาขอเทนมาม้วนนี้ ซึ่งตนได้ให้ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้คาดคิดว่าเรื่องราวจะถูกกล่ามโหม่โต ถึงขนาดที่ ดร.บุญเสริม ต้องลาออก ซึ่งการลาออกของ ดร.บุญเสริมในครั้งนั้นไม่ได้เกิดจากแรงกดดันจากทางตน แต่เป็นการลาออกเอง โดยที่ฝ่ายค้านยังไม่ได้ทำอะไร และตนก็ไม่เคยมองว่า ดร.บุญเสริม เป็นคนเลวร้ายแต่อย่างใด หากพบหน้ากัน ตนก็คงจะยกมือไหว้ได้โดยสนิทใจ

"จังหวะในการเมืองขณะนั้น ให้ผมเล่นบทตลกก็ ผมก็ต้องเล่น จะเล่นบท ลักขณ์ ราบ เช่นขณะนี้ได้อย่างไร เมื่อเป็นทลกก็ท เป็นยักษ์ ให้แย่งนางสีดาก็ต้องแย่ง ให้สู้กับหนุมาน ก็ต้องสู้ จน ดร.บุญเสริม ต้องลาออกไป มันเป็นเรื่องอากาศที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งผมไม่ได้เสริมแต่ง เลยแม้แต่น้อยและที่กล่าวกันว่า ผมเป็นพวกของอดีตนายกรัฐมนตรี อ.ส.ม.ท.คนก่อน ที่มีปัญหา กับ สหภาพแรงงานฯ นั้น ก็ไม่เป็นความจริง ผมไม่เคยรู้จัก" ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

ในตอนท้าย ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวด้วยว่า นายก รัฐมนตรี ได้ฝากความปรารถนาที่มายัง พนักงาน อ.ส.ม.ท.ทุกคน พร้อมกับมอบนโยบายให้ตนมาเป็น เพื่อนร่วมงานกับชาว อ.ส.ม.ท. และ ตนจะหาโอกาสเชิญนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมชมกิจการ อ.ส.ม.ท. ซึ่งเชื่อว่าตนไม่มีปัญหา เพราะท่าน- เป็นคนเปิดกว้างเรื่องประชาธิปไตย. - ๐๐๘ พ.๔

รายงานข่าวประจำวัน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2532
12-1132-0999

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๑๕
รอบค่ำ

ร.ม.ค. "เฉลิม" ปฏิเสธข่าวย้าย ทน.ข่าวการเมือง ช่อง 9

กรุงเทพฯ 29 พ.ย. - ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธข่าวออกคำสั่งย้าย นางดวงใจ มหารักษ์กะ หัวหน้าแผนกข่าวการเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 ยืนยันถ้ามีคำสั่งจริงจะเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันขอลาออกทันที ระบุกรณีที่เกิดขึ้นเป็นการมุ่งทำลาย พรรคมวลชน

ร.ต.อ.เฉลิม ในฐานะหัวหน้าพรรคมวลชน กล่าวในโอกาสเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง พรรคมวลชนที่ถนนพหลโยธินตรงข้ามสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 วันนี้ ว่าตามที่หนังสือพิมพ์บางฉบับได้ลงข่าว ตนมีคำสั่งย้ายดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และได้ตรวจสอบแล้วไม่มีการโยกย้ายตามที่เป็นข่าวเลย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น อำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ 6 ลงมา เป็นอำนาจของผู้อำนวยการ ส่วนระดับ 7 ขึ้นไป แม่ตนจะรับผิดชอบอยู่แต่ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. จึงขออย่าว่าข่าวดังกล่าวนี้ ไม่เป็นความจริง แต่เป็นวิธีการที่หนังสือพิมพ์ต้องการจะทำลายพรรคมวลชนและทำลาย นายนิยม ปุราคำ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรค

"พนักงานเพียงคนเดียวไม่สามารถทำให้การเลือกตั้งแพ้หรือชนะได้ ตนได้ตรวจสอบ ข่าวดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. และผู้อำนวยการสำนักข่าวไทยแล้วทราบว่าไม่เป็นความจริง" ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวและว่าเหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นกับตนบ่อย ๆ หนังสือพิมพ์เรียกเรื่องเสรีภาพ แต่หนังสือพิมพ์ไม่ให้สิ่งนี้กับตนเลย ตนไม่มีเจตนาที่จะเป็นศัตรูกับหนังสือพิมพ์ แต่ข่าวดังกล่าวทำให้ พรรคมวลชนเสียหายรวมทั้ง นายนิยม และคณะเสียหายด้วย ข่าวนี้เป็นข่าวเท็จต้องการทำลายตน และพรรคมวลชน

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวด้วยว่า ถ้าหากมีคำสั่งที่ตนย้ายนางดวงใจ จริงตนจะลาออก ย้ายวันนี้เลย

(ทางก้านนายราชันย์ ชูเซ็น ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไม่มีการสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่จะโยกย้าย-นางดวงใจ หรือพนักงานคนไหนในฝ่ายข่าวโทรทัศน์ ตนไม่เข้าใจว่า มีข่าวนี้ทางหนังสือพิมพ์ได้อย่างไร ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์บานปลายต่อไปอีก ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องไม่จริงโดยสิ้นเชิง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ในฐานะ ประธานกรรมการ อ.ส.ม.ท.ก็ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับหรือสั่งการเป็นพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงาน ภายใน คิดว่าข่าวที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นแผนบ่อนทำลายการทำงานของ อ.ส.ม.ท.และทำให้พนักงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างเหน็ดเหนื่อยต้องเสียกำลังใจด้วย.-211(201) พ. 11

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๑๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

รอบค่ำ

๑๒-๑๑๓๒-๑๐๙๒

ผู้บริหาร อ.ส.ม.ท. ชี้แจงพนักงานฝ่ายข่าวที่วิกรตีเสนอทบทวนการเสนอข่าวแล้ว ต่างเข้าใจกันดี

อ.ส.ม.ท. ๓๐ พ.ย.- นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ ผู้อำนวยการสำนักข่าวไทย ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวเป็นวันถึงกรณีข่าวพนักงานฝ่ายข่าวโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ ทำหนังสือร้องเรียนผู้บริหารให้ทบทวนนโยบายการเสนอข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวการเลือกตั้งว่า เข้าวันนี้ นายราชนันท์ ชูเซ็น ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)

ได้ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานฝ่ายข่าวโทรทัศน์ รวมทั้งทำความเข้าใจถึงนโยบายการเสนอข่าวแล้ว ซึ่งพนักงานทุกคนต่างมีความเข้าใจกันดี เท่ากับว่าเรื่องนี้เป็นอันยุติเรียบร้อย

ผู้อำนวยการสำนักข่าวไทย กล่าวว่า นโยบายการเสนอข่าวการเลือกตั้ง กทม. นั้น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. ได้กำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว โดยย้ำให้มีการเสนอข่าวอย่างเสมอภาค และสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้อ.ส.ม.ท. ปฏิบัติคือ ทำอย่างไรจึงจะให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากกว่าการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ครึ่งที่แล้ว ซึ่งมีผู้ไปใช้สิทธิ์เพียงร้อยละ ๓๔.๖๕ เท่านั้น

นายถวัลย์ศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวโทรทัศน์ได้บันทึกถึงเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. ซึ่งมีการประชุมกันช่วงบ่ายวันนี้ โดยมี ร.ต.อ.เฉลิม เป็นประธานการประชุม และที่ประชุมได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ทุกคนมีความเข้าใจในนโยบายการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานข่าวโทรทัศน์ต่อไปอย่างเต็มความรู้ความสามารถต่อไป

อย่างไรก็ตาม เรื่องที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แต่ขณะนี้ได้เข้าใจกันแล้ว พร้อมกันนั้น หากยังมีผู้ที่สงสัยหรือมีข้อ เสนอเป็นข้อสงสัยเกิดอะไร เฝ้ามองก็สามารถที่จะเสนอผู้บริหารพิจารณาได้ และตนยืนยันว่า จะไม่มีการเอาผิดพนักงานฝ่ายข่าวโทรทัศน์ที่ทำหนังสือให้ทบทวนการเสนอข่าว เพราะถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูของผู้ร่วมงาน ซึ่งในแต่ละวันในการทำข่าวก็ได้มีการระดมความคิดเห็นกันและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันอยู่แล้ว

สำหรับแนวทางการปรับปรุงการเสนอข่าวนั้น นายถวัลย์ศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร เพราะแนวทางที่ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. และผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. กำหนดก็เป็นแนวทางที่ยุติธรรมและเสมอภาคอยู่แล้ว เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นเช่นนี้เราก็ได้ย้ำว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกันอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนให้มากขึ้น และสะท้อนความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. เป็นต้น และว่ากรณีข่าวจะมีการโยกย้าย นางดวงใจ มหารักษ์กษะ หัวหน้าแผนกข่าวการเมือง ฝ่ายข่าวโทรทัศน์ นั้น คนขอยืนยันได้ว่าไม่มีการโยกย้ายใด

ทั้งสิ้น.-๑๑๑๑ พ.๑๔



รายงานข่าวประจำวัน
วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๓
๑๓-๐๔๓๓-๐๗๔๘

ข่าวการเมือง-สังคม หน้า ๑๒
รอบเช้า

ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ชี้แจงเรื่องการโยกย้ายหัวหน้าข่าวสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.



อ.ส.ม.ท. ๗ ก.ย.- นายราชันย์ ชูชื่น ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชน-
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ชี้แจงถึงกรณีการโยกย้ายพนักงานตำแหน่งหัวหน้าแผนก
ของสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. ที่หนังสือพิมพ์บางฉบับลงข่าวเมื่อวานนี้ในทำนองที่ชวนให้เข้าใจว่า
เป็นการย้ายเพราะมีแรงบีบทางการเมืองว่า ไม่เป็นความจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าว แต่เป็นการโยกย้าย
ที่ทำกันอยู่ตามปกติ และเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานระดับล่าง อีกทั้งรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานของ อ.ส.ม.ท.
ก็ไม่ได้รู้เห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

นายราชันย์ กล่าวว่า การโยกย้ายและแต่งตั้งพนักงานของ อ.ส.ม.ท.
จะพิจารณาถึงความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ อ.ส.ม.ท.
เป็นอันดับแรก ตลอดจนคำนึงถึงความก้าวหน้าในการทำงานของผู้นั้นด้วย จึงไม่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
หรือลงโทษตามที่ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๓ เพราะหากเป็นการลงโทษ
ซึ่งหมายถึงพนักงานกระทำผิดแล้ว จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วจึงพิจารณา
ดำเนินการโยกย้าย

ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. กล่าวว่า การโยกย้ายแต่งตั้งพนักงาน อ.ส.ม.ท.
ครั้งล่าสุดนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานระดับล่างได้เลื่อนตำแหน่งขึ้น
เช่น จากตำแหน่งผู้เรียบเรียงข่าวระดับ ๕ เป็นรักษาการหัวหน้าแผนกข่าวระดับ ๖
จากหัวหน้าแผนกข่าวระดับ ๖ เป็นหัวหน้ากองระดับ ๗ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าของการทำงาน

นายราชันย์ ชี้แจงต่อไปว่า ตามที่ข่าวในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวระบุว่า
บุคคลที่ถูกย้ายเป็นลูกหม้อของสำนักข่าวไทย นั้น ความจริงแล้วคำว่า "ลูกหม้อ" หมายถึง
ลูกหม้อของ อ.ส.ม.ท. ไม่ใช่ใครจะอยู่แผนกไหนแล้วจะต้องปักหลักอยู่ในแผนกนั้น
โดยไม่มีการสับเปลี่ยนไปไหน ซึ่งไม่ใช่หลักของการบริหารองค์กรที่ดี และที่ข่าวระบุว่า
เมื่อแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานแล้ว ไม่ได้ระบุว่าจะให้ผู้นั้นในตำแหน่งใหม่ทันทีนั้น ตนขอเรียนว่า
ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเมื่อออกคำสั่งโยกย้ายแต่งตั้งพนักงานแล้วจะต้องระบุว่า
จะให้ผู้นั้นในตำแหน่งนั้นเป็นเวลานานเท่าไร และตนเชื่อว่าแม้แต่ในบริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้าเอง
ก็คงจะไม่ระบุอย่างนั้นเช่นกัน

ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ชี้แจงถึงกรณีที่ว่าดังกล่าวระบุว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลงานของ อ.ส.ม.ท. เป็นผู้รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
และก่อนหน้านี้ได้เคยเซ็นคำสั่งย้ายพนักงาน อ.ส.ม.ท. เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่อง
เชื่อมโยงกันมาเห็นว่า เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใด เพราะ ร.ต.อ.เฉลิมไม่เคยเซ็นคำสั่ง-
ย้ายพนักงาน อ.ส.ม.ท. คนใด เป็นเพียงผู้คอยกำกับดูแลเฉพาะเรื่องนโยบายเท่านั้น แต่ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานหรือบริหารงานในรายละเอียด และว่าในการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานนั้นเป็นอำนาจ
ของผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. แต่เพียงผู้เดียว โดยพนักงานระดับ ๑-๗ นั้น มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายได้เลย
แต่หากเป็นระดับ ๘ ขึ้นไปจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. ก่อนที่ผู้อำนวยการ
อ.ส.ม.ท. จะลงนามในคำสั่ง

นายราชันย์ กล่าวด้วยว่า ข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่เสนอข่าวถึงถึงการโยกย้ายพนักงาน
อ.ส.ม.ท. เมื่อวานนี้ไม่มีมูลความจริง เป็นการเสนอข่าวที่ไร้จรรยาบรรณของผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์
ที่ควรจะให้ข้อมูลที่ เป็นจริงแก่ประชาชน. - (๒๐๒) พ.๖



รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวในประเทศ หน้า ๓๐
รอบค่ำ

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒

๑๒-๐๒๓๒-๐๑๓๒

ร.ต.จ.เฉลิม โต "เฉลิมพันธ์" เรื่อง อ.ส.ม.ท.



ทำเนียบรัฐบาล ๑๓ ก.พ.- ร.ต.จ.เฉลิม โอบุบำรุง รัฐมนตรีประจำสำนัก-
นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. เปิดเผยกรณีมีข่าวพรรคฝ่ายค้าน
ขึ้นบัญชี ท้าหรือ เจ็ดรัฐมนตรีจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งตนก็เป็นหนึ่งในจำนวนนี้ว่า
ขอชื่นชมพรรคฝ่ายค้านชุดนี้ ที่มีความเก่งกาจสามารถ และประชาชนก็ควรจะชื่นชมด้วย แต่ขอท้วงติง
กรณีของ "นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์" ที่กล่าวพาดพิงตนกับ เรื่องรายได้ของ อ.ส.ม.ท. ว่า
ข้อมูลที่ได้มายังไม่เข้าท่า และไม่คิดเลยว่า คนอย่างหัวหน้าพรรคประชาชนที่จะใหญ่โตในวันข้างหน้า
จะ เอาข้อมูลที่แปลกประหลาดมาแสดงความไม่เข้าท่าให้ประชาชนได้เห็น

"เข้าใจว่า นายเฉลิมพันธ์ เล่นการเมืองโดยใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เป็นหลัก"

ร.ต.จ.เฉลิม กล่าวแฉว่า เดิมตนก็ไม่คิดจะตอบโต้ แต่เห็นว่าหากนิ่งเฉยจะทำให้ อ.ส.ม.ท.
เสียหาย เพราะ อ.ส.ม.ท. เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ตนเป็นนักการเมือง ไม่ทราบว่าจะ
เมื่อใดจะไป และวันหนึ่งคงมีโอกาสเป็นฝ่ายค้านบ้าง

ประธาน อ.ส.ม.ท.กล่าวว่า การที่นายเฉลิมพันธ์ ทียบยกตัวเลขในปีที่แล้ว
อ.ส.ม.ท.มีกำไรถึง ๒๐๐ ล้านบาทต่อปี! แต่ตั้งแต่ตนเข้ามา อ.ส.ม.ท. จะทำกำไรได้ไม่ถึง
๕๐ ล้านบาทต่อปีนั้น ตนเห็นว่า เป็นตัวเลขที่เลอะเทอะ ชกกล่าวหาหมายเฉลิมพันธ์ว่า เล่นการเมือง
อย่างไม่มีข้อมูล

ร.ต.จ.เฉลิม ได้แสดงตัวเลขว่า ตั้งแต่ตนเข้ามาบริหารที่ใน อ.ส.ม.ท.
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมา อ.ส.ม.ท.ทำกำไรไปแล้วถึงกว่า
๕๐ ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ ๑๓.๕๕ การที่นายเฉลิมพันธ์ กล่าวหาว่า ทั้งปีจะได้กำไร
แค่ ๕๐ ล้านบาทนั้น คงสงสัย นายเฉลิมพันธ์ ที่แอบจดลักรหัสตัวเลขที่เขย ๆ มาให้หนังสือพิมพ์
ลงข่าวอย่าง เอิกเกริก แต่ตนก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่า ทั้งปี อ.ส.ม.ท.จะได้กำไรเท่าใด เพราะ
เป็นเรื่องในอนาคตและสี่เดือนก็มีการประเมินกำไรกันครั้งหนึ่ง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การที่ อ.ส.ม.ท.มีกำไรนั้น
ไม่ใช่เป็นเพราะความเก่งกาจของตน แต่เพราะ อ.ส.ม.ท.ทำงานอย่างเป็นระบบ คนนั้น
เพียงแต่เข้ามาดูแล้วไม่ให้เงินสูญหายไปทางอื่นเท่านั้น นอกจากนั้น พนักงาน อ.ส.ม.ท.
ดำเนินการเอง

ส่วนประเด็นที่ว่า ช่อง ๔ คนดูน้อยลงนั้น นายเฉลิมพันธ์ เอาตัวเลขมาจากบริษัทที่มา
ที่ อ.ส.ม.ท. โค้ดเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเคยให้เป็นรายเดือน เพื่อการสำรวจ แต่สาเหตุ
ที่ลดลงนั้นเพราะบริษัทที่มา ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ทำตามหลักวิชาของสถิติ ใช้ข้อมูลและวิธีการ
จากต่างประเทศมาใช้ในไทย กล่าวคือ บริษัทที่มาได้ใช้เครื่องมือในครัวเรือนโทรทัศน์ของ
ประชาชนประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ ตัวอย่าง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คิดไว้สำหรับโทรทัศน์ที่ใช้มือหมุนเปลี่ยนช่อง
อันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยแล้ว เคียงไว้แต่ละบ้านเขาต่างใช้รีโมทคอนโทรล พอ อ.ส.ม.ท. ตักไม้ให้เงิน
ค่าสำรวจกับชกกว่า ๓๗๐ ช่อง ๔ น้อยลง ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ เมื่อครั้งที่ อ.ส.ม.ท. ให้เงิน
รายงานมา ๓๗๐ ช่อง ๔ มาก

/ร.ต.จ.เฉลิม

รายงานข่าวประจำวัน

ข่าวในประเทศ หน้า ๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒

รอบค่ำ

๐๔-๐๒๓-๐๑๖๒



นายราชันย์ ชี้แจงอีกว่า ในช่วงที่ได้ตัดสินใจดังกล่าวก็เพราะเห็นว่า เมื่อมีคนมาหมาเวลา
 ไม่หมดในช่วงข่าวก็ไม่ต้องห่วงกังวลจะแก้ไขเวลาผลิตข่าวมากขึ้น โดยไม่ต้องสนใจกับการหาโฆษณา
 หลังจากการตัดสินใจดังกล่าวแล้วก็มีผลกระทบต่อสถานการณ์ตลาดโดยบริษัทโฆษณาที่ร้องเรียนนามากว่า
 เขาไม่ได้รับประโยชน์จากบริษัทผลิตเต็ล คัทส์ ซึ่งซื้อหมาเวลาไปโดยได้ลดราคาจาก อ.ส.ม.ท. ร้อยละ ๓๐
 ตามระเบียบ แต่เมื่อบริษัทผลิตเต็ล คัทส์ ซื้อเวลาไปหมดแล้ว พวกเขาต้องไปซื้อเวลาต่อจากบริษัทผลิตเต็ล คัทส์
 โดยไม่ได้ส่วนลด เหมือนกับที่ซื้อตรงจาก อ.ส.ม.ท. รวมทั้งมีเสียงกรหาว่า อ.ส.ม.ท. ผูกขาดกับบริษัท
 ผลิตเต็ล คัทส์

ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. กล่าวต่อไปว่า ในขณะที่เดียวกัน อ.ส.ม.ท. ได้เพื่อนให้
 บริษัทผลิตเต็ล คัทส์ เอาคัทท์พรมมาวางประกันโดยเลื่อนไปทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์ ซึ่งในสัญญาระบุ
 ให้มีหนังสือค้ำประกันจากธนาคารมาวางภายในวันที่ ๓๑ มกราคม แต่ในทางปฏิบัติจะต้องรับนำมาโดยเร็ว
 แต่จนแล้วจนรอดบริษัทก็ไม่ได้นำมาให้ อ.ส.ม.ท. และขอผิดผ่อนเรื่อยมาตลอดเวลา จนถึงวันที่ ๒๔
 มกราคม คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ไปให้เอกชนเข้ามาทำข่าว และให้ อ.ส.ม.ท. ทำข่าวเอง อ.ส.ม.ท.
 ก็ได้โทรศัพท์ไปเพื่อนบริษัทผลิตเต็ล คัทส์อีก โดยบริษัทฯ ระบุว่า วันรุ่งขึ้นจะนำหนังสือค้ำประกันจากธนาคารมาให้
 แต่เมื่อถึงเวลาก็ไม่นำมา ซึ่งเมื่อเวลาอีกเพียงหกวันก็จะสิ้นเดือน อ.ส.ม.ท. จึงตัดสินใจทำหนังสือ
 บอกลูกสัญญา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ ซึ่ง อ.ส.ม.ท. มีสิทธิบอกเลิกเมื่อใดก็ได้

นายราชันย์ ชี้แจงว่า การบอกเลิกสัญญานั้น เป็นวิธีทางในเชิงธุรกิจที่จะเร่งรัดให้รีบ
 นำเอกสารมาซึ่งถ้าบริษัทฯ นำเอกสารมาให้ก็ถูกกันได้ และหนังสือบอกเลิกสัญญาก็ยกเลิกได้เช่นกัน
 ถ้าไม่รับผลการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น แต่รูปการที่บริษัทผลิตเต็ล คัทส์
 ไม่นำเอกสารมาให้ ทำให้เกิดความไม่สงบสยว่าจะเกิดความเสียหายทางธุรกิจหากไม่รีบแก้ไข จึงต้องตัดไฟ
 ทั่วต้นลม เพราะหากต่อไปไม่มีการชำระเงิก็ต้องฟ้องร้องกัน ดังนั้น ถ้าจะมีปัญหาไม่ได้ค่าโฆษณา อ.ส.ม.ท.
 ก็ควรทำเองดีกว่า โดยเมื่อไม่ได้บริษัทผลิตเต็ล คัทส์ ก็ไม่ได้ให้บริษัทอื่น

"การตัดสินใจนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ อ.ส.ม.ท. ไม่มีใครได้ประโยชน์ส่วนตัว
 หลังจากนั้น การที่ อ.ส.ม.ท. ทำเองแม้จะได้ยอดขายไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ยังได้แน่ ๆ ดีกว่า
 เสีย่งไม่ได้ตามที่สัญญาไว้" นายราชันย์ กล่าว

ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ยืนยันด้วยว่า ขณะนี้แม้รายได้ช่วงข่าวจะน้อยลงบ้าง
 แต่ในเชิงธุรกิจก็สามารถหารายได้อื่นๆมาจุนเจือ เช่น การถ่ายทอดสด การทำรายงานข่าวพิเศษ
 ที่มีสปอนเซอร์พิเศษ ซึ่งรวมตลอดทั้งเดือนแล้วรายได้ อ.ส.ม.ท. ไม่ได้ลดลง ซึ่งในเชิงบริหาร
 สามารถแก้ไขปัญหาได้

"ที่มีข่าวว่า ทวีทัศน์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพ้องพวกนั้นขอเป็นยืนยันว่า ไม่เคยรู้จัก
 ผลิตเต็ล คัทส์มาก่อนเลย" นายราชันย์ กล่าวในที่สุด. -๒๑๑(๑๐๓) พ.๔

ประวัติผู้เขียน

นายศราวุฒิ ห้วงสมุทร เกิดวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2495 ที่กรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2518 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาควิชาการสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2533 ปัจจุบันเป็นพนักงานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกข่าววิทยุ ฝ่ายหนังสือข่าวและข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

